
 

 

 
-ส ำเนำ- 

รำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี 
สมัยวิสำมัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจ ำปี ๒๕๖๐ 

เมื่อวันที่ ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๐  
ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี 

***************** 
รำยนำมผู้มำประชุม 
 ๑. นายประเสริฐ ทับทิมทอง   ประธานสภาเทศบาล 
 ๒. นายสันติ นุ้ยเมือง   รองประธานสภาเทศบาล   
 ๓. นายจรวย คงท่าเรือ   สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๔. นายชัยนันท์ แก้วประชานุรักษ์  สมาชิกสภาเทศบาล   
 ๕. นายณรงค์ ฉวมพรมอินทร์   สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๖. นายทวีศักดิ์ ชูแก้ว    สมาชิกสภาเทศบาล 

๗. นายทิวา กุฏอินทร์   สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๘. นายนพดล ประเสริฐ   สมาชิกสภาเทศบาล   
 ๙. นายนัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๑๐. นายประจักษ์ หนูแกล้ว  สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๑๑. นายพงษ์ศักดิ์ โพธิครูประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาล 

๑๒. นายพรเลิศ สุทธิรักษ์   สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๓. นายไพโรจน์ อภินิเวศ  สมาชิกสภาเทศบาล  

 ๑๔. นายแฟง สุวรรณบุตร  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๕. นายมนัสวี แซ่เตี้ยว   สมาชิกสภาเทศบาล   

 ๑๖. นายรักพงษ์ แซ่ตั้ง   สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๑๗. นายวีระพงษ์ เจริญสุข   สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๑๘. นายสากล เพชรมีศรี   สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๑๙. นายสมบัติ สมบูรณ์ลักขณา  สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๒๐. นายส าเริง ไพฑูรย์   สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๒๑. นายสุวธัชัย ศรีโพธิ์ชัย  สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๒๒. นายหัสชัย เรืองนุ้ย   สมาชิกสภาเทศบาล   
 ๒๓. นายอภิรักษ์ พูลมาศ   สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๒๔. นายสุริยะ แช่มศรีรัตน์  เลขานุการสภาเทศบาล 
รำยนำมผู้ไม่มำประชุม 
 ๑. นายสุเมธ ประเสริฐสิริพงศ์  สมาชิกสภาเทศบาล (ลากิจ) 
รำยนำมผู้เข้ำร่วมประชุม  

คณะผู้บริหำร 
 ๑. นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล  นายกเทศมนตรี 
 ๒. นายเอกพจน์ ยอดพินิจ  รองนายกเทศมนตรี 



๒ 
 

             รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๐ 
           วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสรุาษฎร์ธาน ี

 ๓. นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย  รองนายกเทศมนตรี 
 ๔. นายสุฟ้าง แซ่หว่อง   รองนายกเทศมนตรี 
 ๕. นายทรงยศ  ยอดดนตรี  รองนายกเทศมนตรี 
 ที่ปรึกษำ/เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี 

๑.นายปรเมษฐ์ เผือกสุวรรณ  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๒.นายยุทธวีร์ ทองค า   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๓. นายนิพัฒน์  ทวิชสังข์   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบำล/รองปลัดเทศบำล 
๑. นางจารุพรรณ สีรยาภรณ์  ปลัดเทศบาล 
๒.  นางสุภาวดี ศรีเปารยะ  รองปลัดเทศบาล      
หัวหน้ำส่วนรำชกำร/ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
๑. นางสุวรรณี  ศรีวุฒินพกุล  ผอ.ส านักการสาธารณสุข  
๒. นายจารึก  วงศ์วานิช   ผอ.ส านักการช่าง 
๓. นางพรชนก  ตู้บรรเทิง   ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 
๔. นางพิมวิมล จิตสงค์   ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
๕. นางอัจฉรา รัตนา   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
๖. นางเบญญาภา มณีโชติ  รก.ผู้อ านวยการส านักการศึกษา  
๗. นางสิริมา  งามศุภกร   (แทน) ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาล ๑ 
๘. นางสิริสมบูรณ์  อู่เงิน   ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาล ๓ 
๙. นางวราณี  สุภาตรี    (แทน) ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาล ๔ 
๑๐. นางธนัชพร โอวรารินทร์  (แทน) ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาล ๕ 
๑๑. นายรณชัย เรืองรักษ์   ผอ.สถานศึกษา ร.ร.กีฬาเทศบาลฯ  
๑๒. นายถิรภัทร สกุลแก้ว    ผอ.ส่วนอาคารและผังเมือง 
๑๕. นางกิติมา เพียรเจริญศักดิ์  ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุขฯ 
๑๖. นายถิรวัฒน์ สุวรรณบุตร  ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ 
๑๗. นางสาวจีรศิริ มีลาภ   ผอ.ส่วนพัฒนารายได้ 
๑๘. นางสาวบุษรา พรมจันทร์  ผอ.ส่วนบริหารงานคลัง 
เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง/สื่อมวลชน/ประชำชนทั่วไป 
๑. นายธวชัชัย พรหมเพ็ญ   ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการศึกษา 
๒. นายพิระพงศ์ นาคครื้น   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๓. นางสาววนิดา ด้วงก่อเกิด  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
๔. นางสาวนิยฉัตร วงค์วานิช  หัวหน้าฝ่ายระบบข้อมูลภาคสนามฯ 
๕. นายโสภณ อนันตทรัพย์  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 ๖. นายคุณาธิป บุญเรืองขาว  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
 ๗. นายสยาม ภัทรศักดิสกุล   นิติกรช านาญการ 
 ๘. นายฑีฆพัช ชนะศรี   นิติกรช านาญการ 

๙. นายไวพจน์  เพ็ชรศรี    นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 ๑๐. นางสาวจิราภรณ์  ด้วงเก้ือ  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 



๓ 
 

             รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๐ 
           วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสรุาษฎร์ธาน ี

  
 ๑๑. นางสาวเรณู นิยะกิจ   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 ๑๒. นางสาวสิริพิมล ขุมทอง  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 ๑๓. นางสาวจุฑาทพิย์  เครือทอง  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
 ๑๔. นางสาวอาทิตยา อินทร์จันทร์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 ๑๕. นางสาวณัจรี ธรรมพลกิจ  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 ๑๖. นางสาวชฎาพร นันทเกษตร  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 ๑๗. นายกิตติศักดิ์ บุญหาญ  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 ๑๘. นายณัฐพงษ์ จินาอุ   พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 ๑๙. นายวิษณุ ศรีวิเศษ       พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 ๒๐. นางสาวสุภาภรณ์ กลอมเสนาะ พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 ๒๑. นางสาวภูษณิศา ชูนวลศรี  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 ๒๒.นางสาววิยะดา จินาอุ   พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๒๓. นางสาวกัลยารัตน์ ทาบสุวรรณ์ พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๒๔. นางสาวภัณฑิรา วิชัยดิษฐ  พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๒๕. นางฟารีดา ตะปินา   พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๒๖. นายศักดิ์สิทธ์ ภิรมย์สมบัติ  พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๒๗. นางสาวศศิมาภรณ์ พันธุ์เจริญ  พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๒๘. นางสาวนวลแพร  เย็นมาก  พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๒๙. นายเอกภพ ประเสริฐสิริพงษ์  พนักงานจ้างทั่วไป 
 

เริ่มประชุมเวลำ ๐๙.๓๐ น.  

นำยสุริยะ แช่มศรีรัตน์ 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมาชิกสภาเทศบาลนคร  
สุราษฎร์ธานี และคณะผู้บริหารฯนะครับ บัดนี้สมาชิกสภาฯได้มาครบองค์ประชุม
แล้ว ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จุดธูปเทียนบูชา
พระรัตนตรัย และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เมื่อสมาชิกฯ มาครบองค์ประชุมเรียบร้อยแล้ว ผมก็ขอเปิดการประชุมนะ
ครับ ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาล ครับ 

นำยสุริยะ แช่มศรีรัตน์ 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล 

ประกาศสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑  ประจ าปี  ๒๕๖๐ 

ด้วยสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ขอเปิดประชุม
สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ 
๑๕ กันยายน  ๒๕๖๐ เป็นตันไป มีก าหนดไม่เกิน ๑๕ วัน เพ่ือน าญัตติเรื่อง การขอ
อนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกผัน ญัตติเรื่อง การขออนุมัติขยายเวลา
เบิ กจ่ าย เงินกรณี มิ ได้ ก่ อหนี้ ผู ก พัน  และญั ตติ อ่ืนๆ เสนอต่ อสภาเทศบาล             
นครสุราษฎร์ธานี เพื่อพิจารณาเป็นการเร่งด่วน 



๔ 
 

             รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๐ 
           วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสรุาษฎร์ธาน ี

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพิจารณาแล้วเห็นว่า การเปิด
ประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์แก่การบริหาร
กิจการของเทศบาล จึงอาศัยอ านาจตามความนัยมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓)  พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบข้อ ๓๖
(๒) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น          
พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ เรียกประชุมสภาเทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑  ประจ าปี ๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน 
๒๕๖๐  เป็นต้นไป มีก าหนด ๑๕ วัน 
  ประกาศ  ณ  วันที่  ๔ เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
                                                      นายวิชวุทย์ จนิโต 
     ( นายวิชวุทย์ จินโต ) 
       รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี รักษาราชแทน 
       ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑ ครั้งที่ 
๒ ประจ าปี ๒๕๖๐ 
เรียน สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
อ้างถึง หนังสืองานกิจการสภาเทศบาล ที่ สฎ ๕๒๐๐๑/ว ๑๓๖  
  ลงวันที่ ๕ กันยายน  ๒๕๖๐ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.  ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล  จ านวน   ๑   ฉบับ 
  ๒.  ระเบียบวาระการประชุม  จ านวน   ๑   ฉบับ 
  ๓.  ญัตติ    จ านวน  ๒๓  ญัตติ 
  ตามที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี สมัยวิสามัญ   สมัยที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน 
๒๕๖๐ เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน ๑๕ วัน นั้น 
   ประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้ก าหนดนัดประชุมสภา
เทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๐  ในวันที่ ๒๗ กันยายน 
๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  เพ่ือประชุม
พิจารณาญัตติขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น กรณีมิได้ก่อนหนี้ผูกพัน ,ญัตติเรื่อง        
ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน และญัตติอ่ืนๆ เสนอต่อสภา
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  เพื่อพิจารณาเป็นการเร่งด่วน                                     
  จึงเรียนมาเพ่ือขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลนครสุ
ราษฎร์ธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๐  ในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวข้างต้น 
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 ขอแสดงความนับถือ 
 

ประเสริฐ ทับทิมทอง 
(นายประเสริฐ ทับทิมทอง) 

ประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

   ระเบียบวำระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธำนจะแจ้งต่อที่ประชุม 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๑  ไม่มีนะครับ 
    

  ระเบี ยบวำระที่  ๒  เรื่ องรับรองรำยงำนกำรประชุ มสภำเทศบำล             
นครสุ รำษฎร์ ธำนี  ส มั ย วิ สำมั ญ  สมั ยที่  ๑  ครั้ งที่  ๑  ป ระจ ำปี  ๒๕๖ ๐                                    
เม่ือวันที่  ๒๕ กันยำยน ๒๕๖๐ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล  
                                                                           

 ระ เบี ยบ วาระที่  ๒  เรื่ อง รั บรองรายงานการประชุ มสภาเทศบาล               
น ค รสุ ราษ ฎ ร์ ธานี  ส มั ย วิ ส ามั ญ  สมั ยที่  ๑  ค รั้ งที่  ๑  ป ระจ าปี  ๒ ๕ ๖ ๐                                    
เมื่อวันที่  ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ อยู่ระหว่างการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวและขอ
เลื่อนการรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวในคราวถัดไป ผมขอมติที่ประชุม มีสมาชิก
สภาท่านใดเห็นชอบให้เลื่อนการรับรองรายงานการประชุมในคราวถัดไป กรุณายกมือ
ครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเห็นชอบให้เลื่อนรับรองรายงานการประชุม
สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่  ๑ ครั้งที่  ๑ ประจ าปี ๒๕๖๐                                     
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน ๒๒ เสียง งดออก เสียง ๑ เสียง 

มติที่ประชุม  สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนีเห็นชอบให้เลื่อนรับรองรำยงำนกำรประชุม
สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี สมัยวิสำมัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ ำปี ๒๕๖๐                                     
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ ำนวน ๒๒ เสียง งดออก เสียง ๑ เสียง 

  ระเบียบวำระที่  ๓ เรื่องญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ.๒๕๖๐ ไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ (ค่ำจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค) (ส ำนักกำรศึกษำ) 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล  
 

 ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๐ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค) (ส านักการศึกษา) ขอเชิญผู้บริหารอ่านรายละเอียดของญัตติครับ 

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
 นำยกเทศมนตรี 

 ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี   ขอเสนอญัตติอนุมัติ โอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ส านักการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

   หลักกำร 
 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไป
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ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
โอนลด 

แผนงานการศึกษา  
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบบุคลากร 

ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน   
ค่าตอบแทนรายเดือน ตั้ งไว้จ านวน ๑๓,๗๒๐ ,๘๐๐ บาท 

งบประมาณคงเหลือจ านวน ๕,๗๔๕,๗๙๐.๕๑ บาท 
จึงขอโอนลด จ านวน ๒๑๐,๐๐๐ บาท 
โอนไปเป็น 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์        รวม    ๒๑๐,๐๐๐ บาท 
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค   จ านวน ๒๑๐,๐๐๐ บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ส าหรับประมวลผล 
 คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

       -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๒ แกนหลัก (๒ 
core) จ านวน ๑ หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่าดังนี้ 
                ๑)ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่
น้อยกว่า ๒ MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า ๒.๑ GHz และมี
หน่วยประมวลผลด้านกราฟฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า ๘ แกน 
หรือ 
       ๒)ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่
น้อยกว่า ๓ MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า ๒.๕ GHz และมี
เทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 
    
      -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ 
TB จ านวน ๑ หน่วย หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ 
GB จ านวน ๑ หน่วย 
      -มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๖ x ๗๖๘ 
Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว 
      -DVD – RM หรือดีกว่า จ านวน ๑ หน่วย 
      -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base- T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
      -สามารถใช้งาน Wi – fi (๘๐๒.๑๑b,g,n) และ Bluetooth ได้
เป็นอย่างน้อยส าหรับโรงเรียนเทศบาล ๕ จ านวน ๑๐ เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐)  
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  เหตุผล 

 ส านักการศึกษา มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ส าหรับ
ปฏิบัติงานให้มีความคล่องตัว สะดวกรวดเร็ว ทันสมัยและเหมาะสมต่อการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เป็นเงินจ านวน ๒๑๐,๐๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
  
 จึ ง เรี ยนมาเพ่ื อ โป รดน าญั ตติ เสนอสภ าเทศบาล พิ จารณ าอนุ มั ติ             
ตามนัยข้อ ๒๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ต่อไป 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล  
 

  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสอบถามบ้างครับ หากไม่มีผมขอมติที่              
ประชุมครับ อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๐                   
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค) (ส านักการศึกษา) 
กรุณายกมือครับ 

สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๐ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค) (ส านักการศึกษา) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน ๒๒ เสียง   
งดออก เสียง ๑ เสียง 

มติที่ประชุม  สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนีอนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณพ.ศ.๒๕๖๐ ไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ (ค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค )(ส ำนักกำรศึกษำ)ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์  จ ำนวน ๒๒ เสียง                        
งดออก เสียง ๑ เสียง 

  ระเบียบวำระที่  ๔ เรื่องญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ.๒๕๖๐ ไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ (ค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์
ส ำเนำระบบดิจิตอล) (ส ำนักกำรศึกษำ) 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๐ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ส าเนาระบบ
ดิจิตอล) (ส านักการศึกษา) ขอเชิญผู้บริหารอ่านรายละเอียดของญัตติครับ 

นำยเอกพจน์ ยอดพินิจ 
รองนำยกเทศมนตรี 

ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี  ขอเสนอญัตติอนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ส านักการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

   หลักกำร 
 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐                   
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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โอนลด 
แผนงานการศึกษา  
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบบุคลากร 

ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน   
ค่าตอบแทนรายเดือน ตั้ งไว้จ านวน ๑๓,๗๒๐ ,๘๐๐ บาท 

งบประมาณคงเหลือจ านวน ๕,๗๔๕,๗๙๐.๕๑ บาท 
จึงขอโอนลด จ านวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท 
โอนไปเป็น 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์ส านักงาน 
เครื่องพิมพ์ส าเนาระบบดิจิตอล  จ านวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท  

                     เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ส าเนาระบบดิจิตอล  คุณสมบัติดังนี้ 
       -ความละเอียด ๔๐๐ x ๔๐๐ จุดต่อตารางนิ้ว 
       -ขนาดที่ก าหนดเป็นความละเอียดในการสร้างภาพขั้นต่ า 
       -สามารถย่อ-ขยายได้ 
       -พ้ืนที่การพิมพ์ใหญ่สุดขนาดกระดาษ A๓ 
        ส าหรับโรงเรียนเทศบาล ๕ จ านวน ๑ เครื่อง (คุณลักษณะ
และราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐)  
    เหตุผล 
 ส านักการศึกษา มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงานเพ่ือใช้ส าหรับ
ปฏิบัติงานให้มีความคล่องตัว สะดวกรวดเร็ว ทันสมัยและเหมาะสมต่อการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน 
เป็นเงินจ านวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 
  
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติ ตามนัย     
ข้อ ๒๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ต่อไป 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านสอบถามบ้างครับ หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุม
ครับ สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ า 
ปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๐ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ส าเนา
ระบบดิจิตอล) (ส านักการศึกษา) กรุณายกมือครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๐ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
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ส าเนาระบบดิจิตอล) (ส านักการศึกษา) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน ๒๒ เสียง 
งดออก เสียง ๑ เสียง 

มติที่ประชุม  สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนีอนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณพ.ศ.๒๕๖๐ ไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ (ค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ส ำเนำ
ระบบดิจิตอล) (ส ำนักกำรศึกษำ) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ ำนวน ๒๒ เสียง             
งดออก เสียง ๑ เสียง 

  ระเบียบวำระที่  ๕ เรื่องญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ.๒๕๖๐ ไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ (ค่ำจัดซื้อเครื่อง
โทรทัศน์ แอล อี ดี ) (ส ำนักกำรศึกษำ) 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๐ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  (ค่าจัดซื้อเครื่องโทรทัศน์       
แอล อี ดี ) (ส านักการศึกษา) ขอเชิญผู้บริหารอ่านรายละเอียดของญัตติครับ 

นำยเอกพจน์ ยอดพินิจ 
รองนำยกเทศมนตรี 

ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี  ขอเสนอญัตติอนุมัติ โอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ส านักการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยมีหลักการและเหตุผล
ดังนี้ 
    หลักกำร 

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

โอนลด 
แผนงานการศึกษา  
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบบุคลากร 

ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน   
ค่าตอบแทนรายเดือน ตั้ งไว้จ านวน ๑๓,๗๒๐ ,๘๐๐ บาท 

งบประมาณคงเหลือจ านวน ๕,๗๔๕,๗๙๐.๕๑ บาท 
จึงขอโอนลด จ านวน ๑๖๐,๐๐๐ บาท 
โอนไปเป็น 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 

  เครื่องโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)  จ านวน ๑๖๐,๐๐๐ บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด ๔๐ นิ้ว 

พร้อมติดตั้งโทรทัศน์ คุณสมบัติดังนี้ 
       -ระดับความละเอียดของจอภาพ ไม่ต่ ากว่า ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ 
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Pixels 
       -จอภาพ ๔๐ นิ้ว 
       -ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า ๒ ช่องสัญญาณ 
       -มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว 
       -ราคาพร้อมขาแขวนและติดตั้งในห้องเรียน 
       ส าหรับโรงเรียนเทศบาล ๕ จ านวน ๑๐ เครื่อง (คุณลักษณะ
และราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐) 
    เหตุผล 
 ส านักการศึกษา มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่เพ่ือ
ใช้ส าหรับปฏิบัติงานให้มีความคล่องตัว สะดวกรวดเร็ว ทันสมัยและเหมาะสมต่อการ
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ เป็นเงินจ านวน ๑๖๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน) 
  
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติ ตามนัย ข้อ 
๒๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ต่อไป  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดสอบถามบ้างครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม
ครับ สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๐ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ค่าจัดซื้อเครื่องโทรทัศน์ แอล อี 
ดี ) (ส านักการศึกษา) กรุณายกมือครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๐ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ค่าจัดซื้อเครื่องโทรทัศน์ 
แอล อี ดี ) (ส านักการศึกษา)ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน ๒๒ เสียง งดออก 
เสียง ๑ เสียง 

มติที่ประชุม  สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนีอนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณพ.ศ.๒๕๖๐ ไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ (ค่ำจัดซื้อเครื่องโทรทัศน์         
แอล อี ดี ) (ส ำนักกำรศึกษำ) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ ำนวน ๒๒ เสียง                          
งดออก เสียง ๑ เสียง 

 ระเบียบวำระที่ ๖ เรื่องญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๐ไปตั้ งจ่ ำยเป็นรำยกำรใหม่  (ค่ำ จัดซื้ อ
เครื่องปรับอำกำศแบบแยกส่วนชนิดแขวน) (ส ำนักกำรศึกษำ) 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๐ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วนชนิดแขวน) (ส านั กการศึกษา) ขอเชิญผู้บริหารอ่านรายละเอียด                      
ของญัตติครับ 
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นำยเอกพจน์ ยอดพินิจ 
รองนำยกเทศมนตรี 

 
ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี  ขอเสนอญัตติอนุมัติ โอนเงิน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ส านักการศึกษา คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

   หลักกำร 
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไป

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
โอนลด 

แผนงานการศึกษา  
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบบุคลากร 

ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน   
ค่าตอบแทนรายเดือน ตั้ งไว้จ านวน ๑๓,๗๒๐ ,๘๐๐ บาท 

งบประมาณคงเหลือจ านวน ๕,๗๔๕,๗๙๐.๕๑ บาท 
จึงขอโอนลด จ านวน ๒๘๑,๔๐๐ บาท 
โอนไปเป็น 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์ส านักงาน 
เครื่องปรับอากาศ จ านวน ๒๘๑,๔๐๐ บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ บีทียู  ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕  พร้อมติดตั้ง  
 ส าหรับโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) จ านวน ๗ เครื่อง (คุณลักษณะ
และราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
    เหตุผล 
 ส านักการศึกษา มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงานเพ่ือใช้ส าหรับ
ปฏิบัติงานให้มีความคล่องตัว สะดวกรวดเร็ว ทันสมัยและเหมาะสมต่อการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน 
เป็นเงินจ านวน ๒๘๑,๔๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
  
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติ ตามนัยข้อ 
๒๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ต่อไป 
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นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดสอบถามบ้างครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม
ครับ สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๐ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วนชนิดแขวน) (ส านักการศึกษา) กรุณายกมือครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ป ระจ าปี งบประมาณ พ .ศ .๒๕ ๖ ๐ ไปตั้ งจ่ าย เป็ น รายการใหม่  (ค่ าจั ดซื้ อ
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน) (ส านักการศึกษา)ด้วยคะแนนเสียงเอก
ฉันท ์จ านวน ๒๒ เสียง งดออก เสียง ๑ เสียง 

มติที่ประชุม  สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี อนุ มัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๐ไปตั้ งจ่ ำยเป็นรำยกำรใหม่  (ค่ำจัดซื้ อ
เครื่องปรับอำกำศแบบแยกส่วนชนิดแขวน) (ส ำนักกำรศึกษำ) ด้วยคะแนนเสียง
เอกฉันท ์จ ำนวน ๒๒ เสียง งดออก เสียง ๑ เสียง 

  ระเบียบวำระที่  ๗ เรื่องญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ.๒๕๖๐ ไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ (ค่ำจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบท่ี๑)  (ส ำนักกำรศึกษำ) 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๐ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส าห รับ งานป ระมวลผ ล  แบ บที่ ๑ ) (ส านั กการศึ กษ า ) ขอ เชิญ ผู้ บ ริห าร                          
อ่านรายละเอียดของญัตติครับ 

นำยเอกพจน์ ยอดพินิจ 
รองนำยกเทศมนตรี 

 ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี   ขอเสนอญัตติอนุมัติ โอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ส านักการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

   หลักกำร 
 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

โอนลด 
แผนงานการศึกษา  
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบบุคลากร 

ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน   
ค่าตอบแทนรายเดือน ตั้ งไว้จ านวน ๑๓,๗๒๐ ,๘๐๐ บาท 

งบประมาณคงเหลือจ านวน ๕,๗๔๕,๗๙๐.๕๑ บาท 
จึงขอโอนลด จ านวน ๔๔,๘๐๐ บาท 
โอนไปเป็น 

งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                 รวม    ๔๔,๘๐๐ บาท 
เครื่องคอมพิวเตอร์    จ านวน ๒๒,๐๐๐ บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑  
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ 

core) จ านวน ๑ หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
๑) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย

กว่า ๒ MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า ๓.๘ GHz และมี
หน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า ๘ แกน 
หรือ 

๒) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า ๖ MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า ๒.๗ GHz 

-มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 

๑)เป็ นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่ มี
หน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า ๑ GB หรือ 

๒)มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้ งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑ GB หรือ 

๓)มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก 
แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑ GB 

-มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า ๔ GB 

-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
๑๒๐ GB จ านวน ๑ หน่วย 

-มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน ๑ หน่วย 
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/

๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง  
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
-มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 

๖๐๐ : ๑ และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จ านวน ๑ หน่วย  
ส าหรับงานศึกษาไม่ก าหนดระดับ จ านวน ๑ เครื่อง  (ตามเกณฑ์

ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน 
๒๕๖๐)   

เครื่องพิมพ์   จ านวน ๑๗,๐๐๐ บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ (Multifunction) ชนิดเลเซอร์ หรือ
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ชนิด LED สี  
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
-เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer,Copier,Scanner และ 

Fax ภายในเครื่องเดียวกัน 
-มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙๒ MB 
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จ านวนไม่

น้อยกว่า ๑ ช่อง 
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/

๑๐๐ Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ x ๖๐๐ dpi 
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า ๒๐ หน้าต่อนาที 

(ppm) 
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า ๒๐ หน้าต่อนาที (ppm) 
ส าหรับงานศึกษาไม่ก าหนดระดับ จ านวน ๑ เครื่อง  (ตามเกณฑ์

ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน 
๒๕๖๐)   

เครื่องส ารองไฟฟ้า   จ านวน ๕,๘๐๐ บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด ๑ KVA   
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
-มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า ๑ kVA (๖๐๐ Watts) 
-สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที  
ส าหรับงานศึกษาไม่ก าหนดระดับ จ านวน ๑ เครื่อง  (ตามเกณฑ์

ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน 
๒๕๖๐)   

  เหตุผล 
 ส านักการศึกษา มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ส าหรับ
ปฏิบัติงานให้มีความคล่องตัว สะดวกรวดเร็ว ทันสมัยและเหมาะสมต่อการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เป็นเงินจ านวน ๔๔,๘๐๐ บาท (สี่หมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) 
  
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติ ตามนัย ข้อ 
๒๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ต่อไป 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดสอบถามบ้างครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม
ครับ สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๐ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
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ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑)  (ส านักการศึกษา) กรุณายกมือครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๐ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑)  (ส านักการศึกษา) ด้วยคะแนนเสียง
เอกฉันท์ จ านวน ๒๒ เสียง งดออก เสียง ๑ เสียง    

มติที่ประชุม  สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนีอนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณพ.ศ.๒๕๖๐ ไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ (ค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส ำหรับงำนประมวลผล แบบที่ ๑)  (ส ำนักกำรศึกษำ) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ 
จ ำนวน ๒๒ เสียง งดออก เสียง ๑ เสียง    

  ระเบียบวำระที่  ๘ เรื่องญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ.๒๕๖๐ ไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ (ค่ำจัดซื้อค่ำเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบท่ี ๒ ) (ส ำนักกำรศึกษำ) 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๐ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ค่าจัดซื้อค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานประมวลผล แบบที่  ๒ ) (ส านักการศึกษา) ขอเชิญผู้บริหารอ่าน
รายละเอียดของญัตติครับ 

นำยเอกพจน์ ยอดพินิจ 
รองนำยกเทศมนตรี 

ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี  ขอเสนอญัตติอนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ส านักการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
    หลักกำร 
 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

โอนลด 
แผนงานการศึกษา  
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบบุคลากร 

ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน   
ค่าตอบแทนรายเดือน ตั้ งไว้จ านวน ๑๓,๗๒๐ ,๘๐๐ บาท 

งบประมาณคงเหลือจ านวน ๕,๗๔๕,๗๙๐.๕๑ บาท 
จึงขอโอนลด จ านวน ๕๘,๐๐๐ บาท 
โอนไปเป็น 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                 รวม    ๕๘,๐๐๐ บาท 
เครื่องคอมพิวเตอร์   จ านวน  ๓๐,๐๐๐ บาท 
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒  
  คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
  -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ 
core) หรือ ๘ แกนเสมือน (๘ Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่
น้อยกว่า ๓.๒ GHz จ านวน ๑ หน่วย 
  -หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache 
Memory ขนาดไม่น้อยกว่า  ๘ MB 
  -มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
  ๑)เป็ นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่ มี
หน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า ๑ GB หรือ 
  ๒)มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้ งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑ GB หรือ 
  ๓)มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก 
แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑ GB 
  -มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า ๘ GB 
  -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า ๒ TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
๒๔๐ GB จ านวน ๑ หน่วย 
           -มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน ๑ หน่วย 
  -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/
๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
  -มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
  -มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 
๖๐๐ : ๑ และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จ านวน ๑ หน่วย   

ส าหรับงานโรงเรียน จ านวน ๑ เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐)   

เครื่องพิมพ์ จ านวน ๑๕,๐๐๐ บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ ๒   
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi 
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า ๓๓ หน้าต่อนาที (ppm) 
-สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
-มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๘ MB 
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-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB ๒.๐ หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 

-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/
๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่าน
เครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้ 

-สามารถใช้ได้กับ A๔,Letter,Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  ๒๕๐ แผ่น 

ส าหรับงานโรงเรียน จ านวน ๑ เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐)   

เครื่องส ารองไฟฟ้า     จ านวน ๑๓,๐๐๐ บาท        
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด ๒ KVA   
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
-มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า ๒ kVA (๑,๒๐๐ Watts) 
-มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAV) ไม่น้อยกว่า ๒๒๐+/-๒๐% 
-มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ไม่น้อยกว่า ๒๒๐+/-๑๐% 
-สามารถส ารองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า ๕ นาที  
ส าหรับงานโรงเรียน จ านวน ๑ เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐)  
    เหตุผล 
 ส านักการศึกษา มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ส าหรับ
ปฏิบัติงานให้มีความคล่องตัว สะดวกรวดเร็ว ทันสมัยและเหมาะสมต่อการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เป็นเงินจ านวน ๕๘,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
  
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติ ตามนัย    
ข้อ ๒๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ต่อไป 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดสอบถามบ้างครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม
ครับ สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๐ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ค่าจัดซื้อค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ ) (ส านักการศึกษา) กรุณายกมือครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๐ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ค่าจัดซื้อค่าเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ ) (ส านักการศึกษา) ด้วยคะแนนเสียง
เอกฉันท์ จ านวน ๒๒ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง    
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มติที่ประชุม  สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนีอนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณพ.ศ.๒๕๖๐ ไปตั้ งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ (ค่ำจัดซื้อค่ำเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบที่ ๒ ) (ส ำนักกำรศึกษำ) ด้วยคะแนน
เสียงเอกฉันท ์จ ำนวน ๒๒ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง    

  ระเบียบวำระที่ ๙ เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมเพื่อจ่ำยคืนเป็น
ค่ำปรับโครงกำรก่อสร้ำงอำคำรเรียนโรงเรียนเทศบำล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยำ)               
หลังที่ ๑ (ส ำนักกำรศึกษำ) 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือจ่ายคืนเป็น
ค่าปรับโครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)               
หลังที่ ๑ (ส านักการศึกษา) ขอเชิญผู้บริหารอ่านรายละเอียดของญัตติครับ 

นำยธีระกิจ  หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี  ขอเสนอญัตติอนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสมเพ่ือจ่ายคืนเป็นค่าปรับโครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (แตง
อ่อนเผดิมวิทยา) เป็นเงิน  502,872 บาท (ห้าแสนสองพันแปดร้อยเจ็ดสิบสองบาท
ถ้วน) โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

    หลกัการ 

 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเทศบาล ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 
จ านวน  502,872 บาท (ห้าแสนสองพันแปดร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) เพ่ือจ่ายคืน
เป็นค่าปรับโครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 
หลังที่ 1 

    เหตุผล 

 ด้วยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินพูนคอน
สตรัคชั่น ก่อสร้าง อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (รหัส สน.ศท. 4/12) ส าหรับ
โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ตามสัญญาจ้างเลขที่ 85/2555 ลงวันที่ 
28 กันยายน 2555 เป็นเงินจ านวน 10,932,000.- บาท  (สิบล้านเก้าแสนสาม
หมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยก าหนดท างานจ้างแล้วเสร็จภายในวันที่ 23 กันยายน 
2556 รวมก าหนดวันแล้วเสร็จ 360 วัน และก าหนดอัตราค่าปรับวันละ 10,932 
บาท โดยห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินพูนคอนสตรัคชั่น ผู้รับจ้าง  
 -ส่งมอบงานงวดที่ 5 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556 ล่าช้ากว่าก าหนด 35 
วัน ค่าปรับเป็นเงิน 382,620 บาท  

 -ส่งงานงวดที่ 6 และงวดที่ 7 (งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 
ล่าช้ากว่าก าหนดจ านวน 11 วัน ค่าปรับเป็นเงิน 120,252 บาท 

 คิดค่าปรับรวม 46 วัน เป็นเงินทั้งสิ้น 502,872 บาท (ห้าแสน
สองพันแปดร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน)  

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินพูนคอนสตรัคชั่น ผู้รับจ้างก่อสร้างอาคาร
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เรียนโรงเรียนเทศบาล 1  (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ขอคืนเงินค่าปรับค่าก่อสร้างอาคาร
เรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ตามหนังสือของห้าง ฯ ลงวันที่ 6 
ธันวาคม 2556  

ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นต้องขอจ่ายเงินสะสมจ่ายคืน
ค่าปรับในโครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 
ดังกล่าว จ านวน 502,872 บาท (ห้าแสนสองพัน แปดร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) 
ให้กับห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินพูนคอนสตรัคชั่น ตามมติคณะรัฐมนตรี  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0024 ลงวันที่ 6 มกราคม 
2557 เรื่อง การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ ได้รับ
ผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากปรับค่าจ้างขั้นต่ า 300 บาท 

 ขณะนี้ ฐานะการคลังมียอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 
สิงหาคม 2560  เป็นเงิน 274,276,797.83. บาท (สองร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านสอง
แสนเจ็ดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาท แปดสิบสามสตางค์) 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสมคืนเป็นเงินค่าปรับในโครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (แตง
อ่อนเผดิมวิทยา) เป็นเงิน   502,872 บาท (ห้าแสนสองพันแปดร้อยเจ็ดสิบสอง
บาทถ้วน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย  การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  2547 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หมวด 9 ข้อ 96 (2) ซึ่งก าหนดให้เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น
เป็นผู้อนุมัติ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ระเบียบวาระที่ ๙ มีทา่นผู้ใดจะซักถามไหมครับหากไม่มีขอมติที่ประชุมครับ 
ขอเชิญครับคุณส าเริง 

นำยส ำเริง  ไพฑูรย์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ท่านประธานสภาเทศบาลฯครับผมมีข้อสงสัยครับ ในเรื่องการคืนเงินให้ผู้รับ
จ้างค่าปรับ เนื่องจากค่าแรงขั้นต่ าปรับเป็น ๓๐๐ บาท ผมมาดูในวรรคแรก หน้าที่ ๒ 
หจก.สินพูน คอนสตรัคชั่น ผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารเรียน  ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน 
ส าหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) หนังสือของ หจก. ลงวันที่ ๖ ธ.ค. 
๒๕๕๖ ตามมติ ครม. หนังสือพิจารณาให้การช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง       
ที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้น
ต่ า ๓๐๐ บาท หนังสือออกล่วงหน้า ๑ ปีหรือครับ ผมขอสอบถามครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ตามเพ่ือนสมาชิกมีข้อสงสัยอยู่เรื่องวันที่ทางบริษัทได้ส่งเรื่องมาขอคืน
ค่าปรับกับหนังสือของกระทรวงมหาดไทยที่สั่งการออกมา พ.ศ. นั้นต่างกัน ทาง
บริษัทนั้นยื่นมาปี ๕๖ มีหนังสือสั่งการจากกระทรวงมหาดไทยมาปี ๕๗ นะครับ 
เพ่ือนมีข้อสงสัยอยู่ว่าเราสามารถที่จะจ่ายเงินส่วนนี้คืนให้เขาได้หรือไหมนะครับ     
ก็ต้องขอเชิญผ่านท่านนายก เชิญฝ่ายนิติการช่วยด าเนินการให้ด้วยนะครับ เพราะ
เพ่ือนสมาชิก เพราะว่าเจ้าหน้าที่นิติการยังไม่อยู่ที่ในห้องนี้นะครับ ถ้าอยู่ท่านก็จะ
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ชี้แจงท าความเข้าใจให้แล้ว ผมก็ขอเวลาให้นิติการสัก ๕ นาทีนะครับ เราจ าเป็นที่
จะต้องให้พักให้เวลาสัก ๕ นาทีนะครับ เอาละครับเมื่อมีเจ้าหน้าที่มาชี้แจงให้เพ่ือน
สมาชิก เราก็ประชุมกันต่อนะครับ ต่อไปก็มีมาถึงระเบียบวาระที่ ๙ นะครับ ตามที่
เพ่ือนสมาชิกได้ซักถามเมื่อตะกี้นะครับ ก็มีเจ้าหน้าที่มาแล้วนะครับที่พอจะท าความ
เข้าใจกับเพ่ือนสมาชิก และได้ทราบนะครับ มีท่านผู้ใดชอบเห็นครับ รองปลัดฯที่ดูแล
ฝ่ายการศึกษาอยู่ครับ ก็พอจะเข้าใจในเรื่องนี้อยู่บ้างที่คุยกันนะครับ ได้ท าความ
เข้าใจกับเพ่ือนสมาชิกได้เลยนะครับ 

นำงสุภำวดี   ศรีเปำรยะ 
รองปลัดเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านคะ 
ดิฉันขอท าความเข้าใจกันคร่าวๆคะ เนื่องจากหลักฐานบางอย่างยังไม่อยู่ในมือแล้วก็
จ าวันที่ไม่ได้นะคะ ขออนุญาตชี้แจงส าหรับเรื่องการขอคืนเงินของบริษัทสินพูน อันนี้
เนื่องจากว่าในช่วงระหว่างปีการก่อสร้างของอาคารเรียนหลังนี้ปี ๒๕๕๕ – ๕๖ ตรง
นี้ ณ ตอนนั้นคือท่านปลัดสุภาพร บุญจริง  เป็นประธานกรรมการตรวจการจ้าง แล้ว
ก็ ผอ.กรภัทร ซึ่งเมื่อมีหนังสือของบริษัทเข้ามานะคะ ตามสิทธิ์ของบริษัทจะต้องยื่น
ภายใน ๖๐ วัน หลังจากมติ ครม. ออกมา ซึ่งมติ ครม. จะเป็นเดือนพฤศจิกายน ๕๖ 
นะคะ บริษัทจะยื่นมาก่อนหนังสือที่ทางมหาดไทยแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งมาแจ้ง
ในเดือนมกราคม ๕๗ เพ่ือรักษาสิทธิ์ของบริษัทว่าต้องยื่นขอคืนเงินค่าปรับ ๖๐ วัน 
ตอนนั้นคณะกรรมการได้ประชุมกันแล้วก็เข้าใจในสาระของระเบียบนะคะ ว่าเป็น
การขยายเวลาซึ่งการขยายเวลา ซึ่งเงินตัวนี้เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ต้องขอไปยัง
ผู้ว่าราชการจังหวัด ดังนั้นเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีก็ท าเรื่องไปยังผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพ่ือขอขยายเวลา แล้วก็คืนเงินค่าปรับ ก็จังหวัดไม่ได้ตอบเรามา มานาน
พอสมควรนะคะ หลังจากนั้นเราก็ทวงไปหลายครั้งจนในที่สุดจังหวัดก็มีหนังสือตอบ
กลับเมื่อ วันที่ ๙ พฤษภาคม  ๒๕๖๐ ว่าที่เทศบาลท าเรื่องไปนั้นนะคะ เป็นการ
เข้าใจในระเบียบผิดไปไม่ใช่อ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดในการขยายเวลา ซึ่งมันมา
เป็นคือสรุปมาเป็นอ านาจของนายกนะคะ อ านาจของนายกเรา  พอเป็นอ านาจของ
นายกฯ แต่การจ่ายขาดว่าเงินตัวนี้  เงินอุดหนุนตัวนี้ เงินค่าปรับตัวนี้มันตกไปเป็น
เงินสะสมแล้ว ก็ต้องมาขอสภาจ่ายขาดในเงินสะสมนะคะ ซึ่งจ านวนเงินเราปรับของ
บริษัทแล้วก็ตามหลักฐานที่อยู่ในมือท่านสมาชิกนะคะ ก็จะเป็นเงิน ๕ แสนกว่าบาท 
คือเรื่องราวความเป็นมาก็อยู่ลักษณะนี้ คือจังหวัดเพ่ิงตอบที่ท าให้เราชัดเจนว่ามัน
ไม่ใช่อ านาจของผู้ว่า มาเป็นอ านาจของเทศบาล ดังนั้นการขอคืนเงินค่าปรับตัวนี้ มา
เป็นอ านาจของเทศบาลนะคะ ขออนุญาตน าเรียนเท่านี้ก่อนนะคะ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญ ส.ท.ส าเริงครับ 

นำยส ำเริง  ไพฑูรย์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพครับ ท่านประธานสภาเทศบาลฯ
ครับ เท่าที่ผมถามไปเมื่อครู่ครับ ที่ท่านรองปลัดฯ ตอบมาคนละประเด็นกับที่ผมถาม
นะครับ เพราะรายละเอียดต่างๆในญัตตินี้ผมก็ได้อ่านหมดแล้วครับ ที่ท่านรองปลัดฯ 
ได้อ่านให้ฟังเมื่อครู่ ผมถามในใบที่ ๒ นะครับ ท่านประธานสภาเทศบาล คงจ าได้นะ
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ครับ ๕๖ กับ ๕๗ นะครับ ด้วยเหตุผลนะ ด้วยหลักการและเหตุผลนะ ผมถามในส่วน
นี้นะครับ ว่าขอมาก่อนมติ ครม.ออกก่อน ๑ ปี ใช่ไหมครับ เพราะว่า ผู้รับจ้างท าขอ
ม าวั น ที่  ๖  ธั น ว าค ม  ๕ ๖  แ ล้ ว ก็ ม า อ้ า งถึ ง เรื่ อ งห นั งสื อ ด่ วน ที่ สุ ด  ขอ ง
กระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๖ มกราคม ๕๗ นะครับ แล้วถ้าอีกเรื่องหนึ่งละครับ 
ท่านประธานพอเรื่องนี้ยังไม่ตอบผม พอยังไม่ตอบตรงนี้ ผมก็ถามไปอีกเรื่องหนึ่ง ว่า
ผู้รับจ้างเขาขอคืนเงินมาตั้งแต่วันที่ ๖ ธันวาคม ๕๖ แต่เราดึงเรื่องเขาไว้ยังไง ผมก็ไม่
ทราบ มาจ่ายเอาวันนี้ครับ มาขอสภาแห่งนี้ ถ้านับปีนะครับนับ ก็ ๔ ปี นะครับ ๕๖ 
มาถึง ๖๐ นี้คืออีกประเด็นหนึ่งครับ พอเรื่องนี้มาเข้าในสภา ให้มาจ่ายขาดเงินสะสม
มันก็เป็นหน้าที่ของสภานะครับ ซึ่งในสภาพวกผมเองก็ไม่ใช่มีความรู้ในเรื่องด้านนี้
เลยครับท่านประธาน ถ้าเกิดเราเห็นด้วยไปถ้ามันถูกต้องก็จ่ายเงินได้มันก็ดีไป แต่ถ้า
เกิดเราเห็นด้วยแล้วไม่ถูกต้อง ไม่ตรงกับในระเบียบอะไรพวกนี้ครับ การเรียกเงินคืน
มันก็เป็นเรื่องของสภาก็ต้องโดนกันด้วยในส่วนนี้ จริงๆแล้ว ๔ ปีแล้วนะครับ ไม่ต้อง
รอเงินสะสมแล้ว พอมีเงินสะสมท่านก็โยนความรับผิดชอบลงมาให้สภาครับที่ผมมี
ประเด็นอยู่ตรงนี้แล้วเอกสารก็ไม่ค่อยจะถูกต้องผิดเหมือนครั้งที่แล้วครับ คืนเงินพูด
ง่ายๆของหลักการและเหตุผลของครั้งที่แล้วก็ผิดมาแบบนี้  ที่อาจารย์     พรเลิศ 
อภิปรายไป แล้วมาครั้งนี้ก็ผิดเหมือนครั้งที่แล้วอีก ผมก็ไม่ทราบว่าผิดหรือถูกนะครับ 
ที่พูดว่ามันไม่ตรงกันความเข้าใจผมนะครับ ขอบคุณมากครับท่านประธานครับ ขอให้
ชี้แจงหน่อยครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เอาละครับ มีใครสงสัยอยู่ก็ขอเชิญนะครับ ขอเชิญรองปลัดฯ ชี้แจงต่อได้
เลยครับ 

นำงสุภำวดี   ศรีเปำรยะ 
รองปลัดเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลคะ ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมนะคะ เนื่องจาก
มติ ครม. ออกเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นะคะ ซึ่งทางเทศบาลเรารู้ช้ากว่า
ทางผู้รับจ้างนะคะผู้รับจ้างเขาต้องรักษาสิทธิ์ดังที่เรียนไว้ทางข้างต้นนะคะ ว่าภายใน 
๖๐ วัน ท่านต้องมายื่นเมื่อเขารู้ตรงนั้นคือ ตรงนี้เขามีหนังสือของมติของครม. นะคะ
ว่าสามารถยื่นได้ภายใน ๖๐ วัน เขาก็รีบยื่นเมื่อวันที่  ๖ ธันวาคม ของปี ๕๖  ซึ่งมัน
อยู่ใน ๖๐ วัน ถ้าหนังสือของจังหวัดจะมาช้านะคะ มหาดไทยแจ้งผู้ว่าเมื่อ มกราคม 
๕๗ ถ้ารอถึงตอนนั้น เขาคง นี้คิดไปเองนะคะว่าเขาเกรงว่าจะไม่ทัน ซึ่งหนังสือตรงนี้
ตัวดิฉันขออนุญาตน าเรียนว่า ณ ตอนนั้นก็ไม่ได้รับผิดชอบเรื่องนี้ เพราะเรื่องนี้ไม่ได้
เข้าทางดิฉัน เข้าทางปลัดสุภาพรซึ่งเป็นประธานตรวจการจ้าง ดิฉันมาท าต่อเนื่อง
ด้วยในการขออนุมัติผู้ว่าตามมติของกรรมการว่า ขอขยายเวลาเป็นการแก้ไขสัญญา
นะคะ เรื่องเงินอุดหนุนเฉพาะกิจซึ่งเข้าใจว่าอย่างนั้น แล้วก็ตามเรื่องนี้มาหลายครั้ง
พอตามไป ในที่สุดคือ จังหวัดก็ตอบมาว่าไม่ใช่ ไม่ใช่เป็นอ านาจของผู้ว่า จังหวัดตอบ
ตามหนั งสือ ที่ สฎ๐๐๒๓.๕/๘๑๕๕  ลงวันที่  ๙  พฤษภาคม ๒๕๖๐ นะคะ 
รายละเอียดจะมีตามเอกสารอันนี้นะคะ ขอสรุปวรรคท้ายนะคะ ว่าจังหวัดพิจารณา
แล้ ว เห็ นว่าตามที่ ผู้ รับจ้ างแจ้ งขยายเวลาตามมติคณ ะรัฐมนตรี  เมื่ อวันที่              
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีต้องพิจารณากรณีดังกล่าว ตาม
เงื่อนไขแลหลักเกณฑ์ของมติ ครม. และการให้ความเห็นชอบเพ่ือให้ขยายเวลาให้แก่
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ผู้รับจ้าง เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่นที่จะพิจารณา มิใช่เป็นกรณีการแก้ไขสัญญา
จ้างตามข้อ ๑๒๙ (๒) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพ่ิมเติมแต่อย่างใด จึงเรียนมา
เพ่ือทราบและถือแนวทางปฏิบัติต่อไปคะ อันนี้เป็นหนังสือของจังหวัดนะคะ ขอ
อนุญาตชี้แจงเท่านี้นะคะ ขอบคุณคะ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญครับ คุณส าเริง คับ 

นำยส ำเริง  ไพฑูรย์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ครับ ท่านประธานสภาเทศบาลฯครับ ผมยังมีข้อสงสัยอยู่ละครับ สงสัยใน
ส่วนที่ว่าผู้รับจ้างยื่นหนังสือมาขอเงินคืน ขอสงวนสิทธิ์ภายใน ๖๐ วัน ถูกต้อง 
หลังจากมติ ครม. ออกมาแล้วนะครับ ความเข้าใจตรงนี้เข้าใจตรงกันนะครับ แต่ทีนี่
ผมมาสงสัยอยู่ สงสัยมานานแล้วครับ ถามตรงไหนกี่ครั้งก็ไม่มีค าตอบที่ชัดเจน เข้าไป
ถามตรงไหนที่เขารู้เรื่องกฎหมายของเทศบาลก็ ค าตอบไม่ชัดเจนสักอย่าง ว่าเขาขอ
มาตั้งแต่ปี ๕๖ แต่มาจ่ายปี ๖๐ ครับ แล้วท่านไม่ได้ตามเรื่องตามราวกันเลยหรือครับ 
ที่ท่านส่งไปหารือจังหวัด จริงๆท่านก็รู้ระเบียบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ การหักเงินคืน หักค่าปรับ อะไรต่างๆ มันตกอยู่ที่คลังหมดครับ เวลาผู้รับจ้างส่ง
งวดงานมา ก็ส่งไปจังหวัด จังหวัดก็ท าเป็นฎีกาจ่ายเช็คมาให้เทศบาลเรา เทศบาลเรา
ก็ท าเรื่อง ท าฎีกา จ่ายเช็คให้กับผู้รับจ้าง แล้วส่วนเงินค่าปรับเท่าไหร่ ก็ตกอยู่ที่
เทศบาลครับ เป็นที่รู้กันทั่วไปเงินอุดหนุน ก็เป็นเวลา ๑ เดือน ผู้รับจ้างส่งงานกว่าจะ
ได้เงินมาตีกันไป ตีกันมา ไม่รวมความผิดที่จากหนังสือเอกสารที่ผิดที่มาแก้ไขนะครับ 
ผมอยากทราบตรงนี้ครับว่าเหตุผลอะไรครับ ถึงได้ช้าถึง ๔ ปี ถึงจะมาจ่ายเขา รอบที่
แล้วที่เราผ่านให้ก็เหมือนกัน ล้าน ๒ แสนกว่าบาทตัวนั้น ครับถ้าชี้แจงเหตุผลในส่วน
นี้ให้ผมฟังได้ แล้วมีเอกสารมาให้เราทราบได้ เพราะล่าช้า เพราะจังหวัดที่ตอบ
หนังสือมาแล้วเราได้ทวงถาม ติดตามเขาไปบ้างหรือเปล่าครับ ถ้ามีการติดตามทวง
ถามกัน ไม่เลยมาถึง ๔ ปีครับ ท่านประธาน ผมติดใจตรงนี้ครับท่านประธาน 
ขอบคุณมากครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เพ่ือนสมาชิกฯ ก็ยังสงสัยอยู่ว่าถ้านับเวลาแล้วระยะตั้ง ๔ ปี ก็สงสัยว่าทาง
เจ้าหน้าที่ได้ท าหนังสือติดตามหรือติดตามด้วยวาจาหรือติดตามด้วยตนเองหรือว่า
ติดตามกันบ้างหรือเปล่า ทีนี้ทางจังหวัดได้มีหนังสือตอบออกมาในปี ๖๐ นับเวลา
แล้ว ๔ ปี เพ่ือนสงสัยอยู่ตรงส่วนนี้ จงท าความเข้าใจกับเพ่ือนสมาชิกฯ ต่อด้วยนะ
ครับ ขอเชิญครับท่านนายกฯ ครับ 

นำยธีระกิจ  หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ วาระท่ี ๙ ตรงนี้นะครับ ตามที่สมาชิกฯ ได้
ถามถึงความล่าช้าผมขอบอกตรงๆครับว่าผมก็ได้ติดตามเหมือนกันกับเจ้าหน้าที่
ตลอดเวลา เจ้าหน้าที่ก็ได้ติดตามทางจังหวัดฯ ซึ่งเป็นความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ว่า
เป็นของกรมฯ นี้ก็ได้ปรึกษาหารือตลอดเวลาจนกระทั่งความชัดเจนออกมาขออนุมัติ
จ่ายเงินสะสมซึ่งเงินตรงนี้ได้ตกเงินสะสมก็เป็นหน้าที่ของสภาฯ ที่จะอนุมัติแต่เรื่อง
จ่ายผิดหรือจ่ายถูกไม่ใช่หน้าที่ของสภาฯ ความผิดไม่ใช่ตกท่ีสภาฯ แต่สภาฯ อนุมัติให้
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จ่ายเงินสะสมจ านวนนี้เท่านี้ได้ระเบียบการจ่ายเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสาร
ถามว่าถูกต้องหรือไม่ที่เจ้าหน้าที่บอกว่าได้ติดตามผมเองก็ได้ติดตามตลอดล่าสุดทาง
จังหวัด ก็ได้ท าหนังสือมาเป็นอ านาจของนายกฯ ในการจ่ายครั้งนี้ครับคือขอชี้แจงให้
เจ้าหน้าที่ทราบ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ทางฝ่ายนายกฯ ก็ได้ท าความเข้าใจกับเพ่ือนสมาชิกฯ แล้วว่าเรื่องที่อยู่มี่
จังหวัดนั้นก็มีการติดตามอยู่กันตลอดนะครับ ไม่ได้ละเลยแต่ว่าเพ่ือนสมาขิกฯ 
ระยะเวลาถึง ๔ ปี ท าไมถึงล่าช้าจนเกินไปการคืนเงินผมว่าเพ่ือนสมาชิกฯ คงเข้าใจ
ว่าอย่างนั้น ขอเชิญคุณส าเริงฯ ครับ 

นำยส ำเริง  ไพฑูรย์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ครับ ตามที่ท่านนายกฯ ได้ชี้แจงผมเข้าใจครับ 
แต่มีประเด็นหนึ่งที่มันเป็นคนละเรื่องแต่ประเด็นเดียวกันกับเรื่องนี้ในญัตติของเรื่องนี้
นะครับ ผมขอถามอีกนิดหนึ่งมติ ครม.ที่ออกมาช่วยเหลือกับผู้รับเหมาอันเรื่องมา
จากสาเหตุอุทกภัยในภาคใต้เพ่ิงออกมาเมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ครับ แล้วผู้
รับจ้างก็ขอใช้สิทธิ์ในการขอเงินค่าปรับเงินคืนในส่วนนี้มาหลายบริษัท ผมอยากจะรู้
ว่าผู้รับจ้างมาขอเงินคืนกี่รายแล้วได้ด าเนินการให้เขาไปถึงไหนแล้ว เดี๋ยวจะตกแล้ว
มาจ่ายเงินสะสมให้ผมพิจารณาอีกครับท่านประธานฯ ไม่ใช่อะไรก็สภาฯ ไม่ได้เก่งไป
เสียหมดนะครับ ผมก็จบช่างก่อสร้างไม่ได้จบนิติศาสตร์มาขอทราบตรงส่วนนี้ว่าได้
ด าเนินการไปถึงไหนแล้วการขอเงินคืนนะครับ 

นายประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 สมาชิกฯ ก็ยังเป็นห่วงอยู่ครับว่าทางบริษัทมีกี่บริษัทที่ท าการรับเหมา
ก่อสร้างที่ว่าถูกปรับและขอยื่นเรื่องขอเงินคืนเพ่ือนสมาชิกฯ ก็ทราบอยู่ว่าบางบริษัท
ก็ยังไม่ได้เงินคืนทีเพ่ือนสมาชิกฯ ก็ขอร้องว่ายังไงก็ขอให้คืนค่าปรับเขาก่อนโดยไม่
ต้องเอาเรื่องขอคืนเงินเข้าสภาฯ แต่ถ้าไม่ทันจริงๆ ก็ต้องท าไปตามระเบียบฯ นะครับ
สมาชิกฯ ถ้าจ่ายเงินผิดเจ้าหน้าที่ก็ต้องรับผิดชอบส่วนนี้นะครับ แต่ถ้าเขาจ่ายถูกต้อง
ก็ขอให้ช่วยกันเร่งจ่ายให้ผู้รับเหมามีใครที่จะชี้แจงเพ่ิมเติมก็ขอเชิญครับ ขอเชิญคุณ
ส าเริงฯ ครับ 

นำยส ำเริง  ไพฑูรย์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  ครับที่ผมได้พูดรายละเอียดคือผมอยากทราบ
ว่ารายละเอียดได้ด าเนินการไปถึงไหนแล้วครับมติ ครม.ตัวล่าสุด ขอทร าบ
รายละเอียดตรงนี้หน่อยนะครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ที่สมาชิกฯ ได้ซักถามเอาประเด็นตรงที่ว่าเงินนี้ก่อนนะครับว่าขัดข้อง
ตรงไหนอย่างไรให้ถูกต้องนะครับ ชัดเจนให้เขาเข้าใจว่าจะกันเงินให้เขาได้หรือไม่ 
เอาแต่นี้ก่อนนะครับอย่างอ่ืนค่อยๆ ต่อกันก็ได้ให้เจ้าหน้าทีชี้แจงท าความเข้าใจให้
ชัดเจนขอเชิญเลยครับ 

นำงสุภำวดี ศรีเปำระยะ 
รองปลัดเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่านคะ     
ในส่วนที่ดิฉันรับผิดชอบไม่ทุกโครงการค่ะที่รับผิดชอบเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของ
อาคารเรียนซึ่งมี ๔ อาคาร ๔ สัญญา ก็มีบริษัททั้ง ๔ บริษัทได้ยื่นขอตามสิทธินะคะ 
คือทางกรรมการพิจารณาทุกโครงการแล้ว เพ่ือความมั่นใจว่าเงื่อนไขตามมติ ครม.
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และการคิดเงินค่าปรับถูกต้องหรือไม่ก็ขอให้ทางนิติกรช่วยตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
ก่อนที่จะด าเนินการนะคะ นิติกรก็ตรวจสอบมาให้แล้ว ๑ โครงการก็คือบริษัท 
ส.พิชญา เรื่องอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน ของโรงเรียนเทศบาล ๑ ซึ่งเข้าข่าย
จะคืนเงินค่าปรับได้ ๑๒๐ วัน ตามมติ ครม.ค่ะ ในส่วนอ่ืนๆก็อยู่ในขั้นตอนการ
พิจารณาทางนิติกร เพราะว่าเงื่อนไขแต่ละบริษัท ห้วงเวลาจะไม่ได้เหมือนกันอย่าง
อาคารเอนกประสงค์ของโรงเรียนเทศบาล ๑ ก็เป็นรายละเอียดอีกแบบหนึ่งนั้นของ
บริษัทภัทรกูร และของบริษัทประดู่ซีคอนของอาคารเอนกประสงค์ของโรงเรียนกีฬา 
บริษัท ก.ทิพย์ของอาคาร ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน ของโรงเรียนกีฬา ซึ่งขั้นตอนต่างๆ 
ของคณะกรรมการนี้ได้ด าเนินการแล้วอยู่ที่ว่าตอนนี้ให้นิติกรตรวจสอบความถูกต้อง
อีกครั้งหนึ่งค่ะนี้ในส่วนที่ดิฉันรับผิดชอบค่ะในส่วนอื่นก็ขอเชิญท่านอื่นค่ะขอบคุณค่ะ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญคุณส าเริงฯ ครับ 

นำยส ำเริง  ไพฑูรย์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ขออนุญาตครับท่านประธานสภาเทศบาลฯ สภาครับเมื่อกี้เขาได้ชี้แจงมา
เฉพาะตัวอาคารครับที่ผู้รับจ้างขอเงินคืนค่าปรับนะครับ เรื่องน่าจะให้นิติกรเป็น
ผู้ตอบรายละเอียดตรงนี้ทีเดียวส่วนนี้ใครเป็นประธานฯ  ส่วนนี้ใครเป็นผู้รับผิดชอบ
ตอบกัน เพราะเรื่องทั้งหมดส่งให้นิติกรหมดแล้ว ถ้าจะตอบนะครับจะไม่ตอบก็ได้
ไม่ใช่อยู่ในวาระนะครับ แต่ถ้ามาครั้งหลังก็ต้องตรวจสอบกันละครับเข้ามาในจ่ายขาด
เงินสะสมในการประชุมครั้งต่อไปนะครับเพราะเวลา ๒ เดือนแล้ว มติ ครม.ง่ายๆ 
ท่านต้องมาตีความผมก็ว่าไม่ใช่แล้วนะครับผมเรียนท่านประธานฯ แค่นี้ครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญอาจารย์พรเลิศฯ ครับ 

นำยพรเลิศ สุทธิรักษ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพครับ กระผมพรเลิศ สุทธิรักษ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล ผมดูเอกสารแล้วผมไม่แน่ใจว่าลักษณะของการด าเนินเรื่องเวลา
ผู้นับเหมาเขาจะมายื่นเรื่องใครเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้ถ้าดูตามเอกสารเหมือนกับ
ว่าส านักการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้เพระเมื่อดูเอกสารบันทึกข้อความแล้วมัน
ก็จะบันทึกข้อความไปส านักการศึกษาเพ่ือทราบเท่านั้นเองเวลาเขายื่นเรื่องมาเพ่ือ
ทราบทั้งนั้นละครับ ปลัดเทศบาลก็เห็นควรส่งส านักการศึกษาเพ่ือทราบ เรียน
นายกเทศมนตรีจึงส านักการศึกษาเพ่ือทราบหรือรองนายกเทศมนตรีก็ตามเสนอไม่
เห็นมีใครรับผิดชอบที่จะวินิจฉัยหรือพิจารณาว่าสิ่งที่เขายื่นเรื่องไปใครเป็นผู้พิจารณา
ว่าได้หรือไม่ได้ตามที่เขายื่นเรื่องมาเป็นการแจ้งเพ่ือทราบทั้งนั้นเลยส านักการศึกษา
ทราบ ทราบแล้วสามารถที่จะตัดสินใจว่าต้องคืนให้เขาไปในลักษณะของการยื่นเรื่อง
น่าจะยื่นเรื่องกองคลังเพ่ือที่จะขอเงินคืนอันนี้ประเด็นหนึ่งครับ ประเด็นที่สองครับ
เกี่ยวกับการขอยื่นเรื่องผมดูเอกสารแล้วนิติกรถูกหารือและก็ตอบข้อหารือไปฝ่ายนิติ
กรมีความเห็นเกี่ยวกับสัญญาจ้างที่ขอเงินค่าปรับตัวนี้ ว่าสัญญาจ้างท าก่อนวันที่     
๑ มกราคม  ก็คือท าก่อยมติ ครม. ที่จะออกมาก่อนวันที่ ๑ มกราคม ก็อยู่ในเงื่อนไข
ตัวนี้ในข้อที่ ๑ ข้อที่ ๒ ที่ตอบมาว่าอยู่ในระหว่างการก่อสร้างยังไม่เสร็จที่พิจารณาก็
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เข้าหลักเกณฑ์ระหว่าง ๑ มกราคม ถึง ๒๒  ที่ผมดูตามเอกสารนะครับเพราะเมื่อกี้
ท่านนายกฯบอกว่าการพิจารณาว่าจะให้ได้หรือไม่ให้ได้ ท่านายกฯตอบเป็นเรื่องของ
เจ้าหน้าที่สภาเพียงแต่พิจารณาอนุมัติเงินสะสมตามข้อ ๙๖ (๒) ที่ขอมา ผมก็เกิด
ความสงสัย ทีนี้ก็โยนมาให้สภาฯ เป็นผู้ที่บอกว่าจ่ายเงินสะสมถามว่าจ่ายเงินสะสม
ถูกไหมก็จ่ายเงินสะสมถูกตามข้อ ๙๑ (๒) จ่ายจากเงินสะสมแน่นอนเพราะใน ๙๖ 
(๒) ขอคืนเงินภายหลังปีงบประมาณที่รับเงินตรวจสอบเห็นว่าถูกต้องให้องค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่นจ่ายขาดเงินสะสมได้โดยต้องได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นเพราะ
ต้องมาขอสภาฯแน่นอนปัญหามันเกิดขึ้นครับท่านประธานฯเกิดขึ้นว่าใครเป็นผู้
พิจารณาว่าขอคืนเงินจ่ายได้หรือไม่ได้ปัญหาอยู่ตรงนั้นถ้าข้าราชการบอกว่าจ่ายได้มี
ความเห็นว่าจ่ายได้นิติกรบอกว่าจ่ายได้ กองคลังบอกว่าจ่ายได้ กองการศึกษาบอกว่า
จ่ายได้ในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนายกฯยืนยันว่าจ่ายได้ สภาก็จ่ายตาม ๙๖ (๒) ได้
เช่นกันท่านประธานฯ แต่๙๖ (๒) เขาบอกให้สภาฯตรวจสอบ รับเงินเมื่อเห็นว่า
ตรวจสอบแล้วถูกต้อง ก็จ่ายตาม ๙๖ (๒) ได้ ถามว่าทีนี้ใครยืนยันว่าใครจะเป็นผู้
พิจารณาได้บ้างว่าจะจ่ายได้หรือไม่ได้ ข้าราชการจะมีความเห็นว่าจ่ายได้หรือไม่ได้ 
สภามาตรวจสอบตามความเห็นนั้นว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง ในความเห็นของนิติกรว่า
จ่ายได้ เพราะเข้าข้อหลักเกณฑ์ท่ี ครม.อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ บอก
ว่าจ่ายได้ตามหลักเกณฑ์ประการที่ ๑ ท าสัญญาก่อวันที่ ๑ มกราคม ซึ่งของเรานั้นท า
สัญญาในวันที่ ๒๘  กันยายน ๒๕๕๕ เข้าหลักเกณฑ์แล้ว หรือถ้าไม่เข้าหลักเกณฑ์ข้อ
นี้สัญญายังไม่นิติสัมพันธ์กันอยู่ในระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ถึงวันที่ ๑๒ เมษายน 
สัญญานิติสัมพันธ์อยู่เข้าข้อ ๒ นี้ ก็ได้เพราะยังไม่เสร็จ ท่านประธานครับประเด็นนี้ที่
ผมจะชี้ให้ท่านประธานเห็นก็คือว่านิติกรลืมตอบ ไม่แน่ใจว่าลืมตอบหรือไม่ได้ตอบ 
ตอบว่าเข้ามาแล้ว ๓ ข้อ ว่า ๑,๒,๓ นิติกรอาจจะไม่ได้ดูว่าในเงื่อนไขของการจ่ายเงิน
ว่าจ่ายได้หรือไม่ได้ผู้ที่เป็นผู้รับเหมาหรือผู้รับจ้างจะต้องประสงค์ในการที่จะขอเงิน
คืนด้วยแล้วก็ยื่นมาภายใน ๖๐ วัน แต่ถ้าดูตามเอกสารว่ายื่นมาภายในวันที่ ๖  
มกราคม ๒๕๕๖ ก็อยู่ในเกณฑ์เหมือนกันแต่มาดูเอกสารที่ยื่นครับเอกสารของผู้
รับจ้างในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ไม่ได้ยื่นขอเงินค่าปรับคืน ตามที่นิติกรอ้าง
เพียงแต่ยื่นมาเพียงแต่โปรดพิจารณาด าเนินการอันที่ ๑ คือขยายระยะเวลาประการ
ที่๒ ก็คือลดค่าปรับไม่มีเอกสารตรงนี้ในเนื้อความว่าขอเงินค่าปรับคืนขอขยาย
ระยะเวลา นายกฯให้ระยะเวลายื่นออกมาอีก ๑๕๐ วัน ให้แต่ในเอกสารที่ส่งมาสภา
ฯในวันนี้ผมยังไม่เห็นเอกสารขอเงินค่าปรับคืนเลยเพราะตามที่นิติกรอ้างก็คือเงิน
ค่าปรับยื่นมาเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕ ไม่มีเอกสารมติครม. วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน 
๒๕๕๖  ดูบันทึกของนิติกรครับ บันทึกข้อความดูหน้าที่ แรกเมื่อวันที่ ๖ มกราคม 
๒๕๕๖ ห้างหุ้นส่วนจ ากัดสินพูนคอนสตรัคชั่นผู้รับจ้างได้ขอเงินคืน ค่าปรับค่า
ก่อสร้างเมื่อดูเอกสารในวันที่ ๖  ธันวาคม ๒๕๕๖ ที่ยื่นมาปรากฏว่าเป็นเรื่องของการ
ขอขยายระยะเวลาและลดค่าปรับ สมาชิกฯดูตามไปด้วยนะครับเผื่อบางทีผมดู
ผิดพลาดและยังมีเอกสารที่ยังไม้ได้ส่งมาผมจะขอดูเอกสารวันที่ ๒๖ มีนาคม  ๒๕๕๗ 
เอกสารหมายเลข ๒ หมายเลข ๓  แต่ถ้ายื่นมาในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ เกิน
ระยะเวลา ๖๐ วัน เพราะผู้รับเหมาจะต้องยื่นภายใน ๖๐ วันตามข้อ ๗ ตามหนังสือ
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กระทรวงมหาดไทยที่ได้ส่งมาให้ในหน้าหลังของหนังสือกระทรวงมหาดไทย บอกว่า
ข้อ ๖ ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือจะต้องยื่นค าร้องต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานคู่สัญญาภายใน ๖๐ วันนับถัดจากวันที่
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เพราะฉะนั้นจะต้องยื่นอย่างช้า
ที่สุดวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๗ เอกสารที่ยื่นขอคืนเงินผมยังไม่เห็นเพราะฉะนั้นก็ไม่
อาจที่จะพิจารณาได้ว่ามันถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง มีไหมครับที่เป็นหนังสือขอคืนเงิน 
ท่านประธานฯครับก็ให้ทางผู้ที่เก่ียวข้องอาจจะนิติกรหรือศึกษารับเรื่องดุว่าเอกสารที่
ยื่นมาขอรับเงินค่าปรับยื่นภายในก าหนดระยะเวลาและมีเอกสารนั้นหรือไม่เพราะถ้า
หากว่าถือว่าหนังสือลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ เป็นหนังสือขอค่าปรับคืน ดูจาก
เนื้อความแล้วมันไม่มี เป็นเรื่องของการขอขยายระยะเวลาและลดค่าปรับซึ่ ง
คณะกรรมการในเรื่องนี้ที่มีท่านปลัดฯสุภาพรฯ เป็นประธานก็เสนอนายกฯให้ขยาย
ระยะเวลาไป ๑๕๐ วัน แต่ว่าตามเอกสารที่ส่งมา ที่นิติกร เอกสารหมายเลข ๙ 
เพราะนิติกรไม่ได้ส่งเอกสารมาครบถ้วน เอกสารหมายเลข ๒ หมายเลข ๓ ที่อยู่ใน
แฟ้มของนิติกรหมายเลข ๙ ที่อยู่ในแฟ้มนิติกรไม่ได้ส่งมาไม่รู้ว่ามีจริงหรือไม่ส่งมาแต่
ประมาณการก่อสร้างการคิดราคาซึ่งไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องส่งมาเลยนะครับที่ส่ง
มาแต่ในเรื่องประมาณการค่าก่อสร้างไม่เกี่ยวกันเลยส่งแนบมาและก็เป็นเรื่องของ
การท าสัญญาเพ่ิมเติมต่อท้ายสัญญาผมดูในแฟ้มของผมแล้วไม่มีเอกสารขอเงิน
ค่าปรับคืนตามญัตติท่ีได้เสนอมานะครับท่านประธานครับขอบคุณครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ตามที่ท่านอาจารย์พรเลิศได้กล่าวมาว่าทางบริษัทไม่มีหนังสือขอคืนเงินมา 
แล้วจะให้ทางเราพิจารณากันเงินไว้คืนเขาได้ยังไง ผมเองก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกับที่
ทางอาจารย์พรเลิศกล่าว มีใครที่จะอธิบายไหมครับ เชิญครับท่านอาจารย์พรเลิศ 

นำยพรเลิศ สุทธิรักษ์  
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ท่านประธานสภาเทศบาลฯครับ กระผมไม่ได้พูดแบบนั้น ว่าบริษัทไม่ได้ส่ง
เรื่องมาแล้วเรามาขอกันเงิน ผมหมายถึงว่า พวกเราไม่ได้เห็นเอกสารจากบริษัทนั้น 
ไม่ว่าเขาจะส่งมาหรือไม่ส่งมา ทางสมาชิกสภาเทศบาลไม่ได้เห็นเอกสารครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เพ่ือนสมาชิกไม่เห็นเอกสารจากทางบริษัท ก็ขอให้จัดหาเอกสารมาให้เพ่ือน
สมาชิกด้วยครับ เชิญครับท่านอาจารพรเลิศ 

นำยพรเลิศ สุทธิรักษ์  
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ กระผมนายพรเลิศ สุทธิรักษ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ตามที่กระผมได้ขอเอกสารขอคืนเงินจากห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด สินพูน คอนสตรัคชั่น ที่ขอคืนเงินค่าปรับ กระผมก็ยังไม่ได้รับหนังสือ
ฉบับนั้นเลย ไม่ทราบว่าเจ้าหน้าที่หามาให้ยังครับ เนื่องจากในแฟ้มก็ไม่มีหนังสือขอ
คืนเงินค่าปรับ ตามกฎกระทรวงมหาดไทย ข้อที่ ๖ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗ ว่า 
ผู้ประกอบการก่อสร้างที่ประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือจะต้องยื่นค าร้องขอต่อ
หน่วยงานคู่สัญญาภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ ครับ แล้ว
หนังสือตัวนี้อยู่ที่ไหนครับ ผมเห็นแต่หนังสือขอขยายเวลากับขอลดค่าปรับ เพราะถ้า
เขาไม่ประสงค์ขอคืนค่าปรับแล้วเราจะจ่ายเขาท าไม 
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นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ทางอาจารย์พรเลิศ ก็ขอหนังสือขอคืนเงินค่าปรับจากทางบริษัทดังกล่าว    
ถ้ามีช่วยน าส่งให้ทางอาจารย์ด้วยครับ ขอเชิญครับนิติกร 

นำงยี่สุ่น อินทร์จันทร์ 
หัวหน้ำฝ่ำยนิติกำร  
 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรง
เกียรติ หนังสือที่ทางบริษัทส่งมา เป็นหนังสือฉบับลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖     
เรื่องขอสงวนสิทธิการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง แล้วก็จะบอกตอนท้ายว่า     
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการขยายเวลาและลดค่าปรับตามหนังสือที่ สฎ 
๕๒๐๐๔/๕๑๖๓ ลงวันที่ ๒๖ กันายายน ๒๕๕๖ ส าหรับทางฝ่ายนิติการ เราได้
พิจารณาตามมติคณะรัฐมนตรีและมติคณะกรรมการตรวจการจ้าง ซึ่งได้พิจารณา
เกี่ยวกับเรื่องขอคืนเงินค่าปรับ ซึ่งมติคณะกรรมการเห็นควรต่อสัญญาตามมติ
คณะรัฐมนตรีเป็น ๑๕๐ วัน และนายกเทศมนตรีได้พิจารณาเห็นควรให้ต่อสัญญา 
๑๕๐ วัน ส านักการศึกษาให้ความเห็นไว้ว่าเทศบาลสามารถพิจารณาช่วยเหลือผู้
รับจ้างผู้ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานนี้ในการคืนค่าปรับไว้ ๔๖ วันคะ 
โดยขอให้ฝ่ายเราตรวจสอบจ านวนวันและหลักเกณฑ์ ซึ่งทางเราก็พิจารณาตาม
หลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรี 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงให้รายละเอียดแล้ว ทางฝ่ายอาจารย์พรเลิศ                      
จะซักถามต่อก็เชิญได้นะครับ 

นำยพรเลิศ สุทธิรักษ์  
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ กระผมนายพรเลิศ สุทธิรักษ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ท่านประธานสภาเทศบาลฯครับ ผมดูหนังสือที่
ส่งมาที่ผม ซึ่งเป็นหนังสือของจังหวัด ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นหนังสือตอบ
มาที่เทศบาลหลังจากที่ได้ขอหารือไป เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ทางจังหวัด
พิจารณาแล้วเห็นว่าตามที่ผู้ รับจ้างขอขยายเวลาตามมติคณะรัฐมนตรี ๑๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีต้องพิจารณากรณีดังกล่าวตามเงื่อนไข
และหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรี และให้ความเห็นชอบเพ่ือขยายเวลาให้แก่ผู้รับ
จ้าง เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่นที่จะพิจารณา ไม่ใช่เป็นลักษณะของการแก้ไข
สัญญาจ้างตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย คือหนังสือเป็นเรื่องของการขอขยาย
เวลา จังหวัดก็ตอบขอขยายเวลามาฉบับนี้ พออีกฉบับหนึ่งเป็นหนังสือของผู้รับจ้าง
เกี่ยวกับเรื่องขอพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ ประกอบการก่อสร้าง เรียน
นายกเทศมนตรีเกี่ยวกับพิจารณาให้ความช่วยเหลือ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ 
เทศบาลมีหนังสือขอหารือไปยังจังหวัดเรื่องขอขยายเวลาและลดค่าปรับตามหนังสือ
ที่ อ้างถึง ไม่มีเอกสารฉบับใดที่ เขียนว่าขอคืนค่าปรับจากผู้รับจ้างแต่อย่างใด        
การหารือที่โต้กันไปมาระหว่างจังหวัดกับเทศบาล เป็นเรื่องของการขอขยายเวลา 
และหลังจากจังหวัดตอบมาแล้ว นายกเทศมนตรีขยายเวลาให้ ๑๕๐ วัน ผมเพ่ิงได้
เห็นหนังสืออีกฉบับหนึ่งเป็นหนังสือขอคืนเงินค่าปรับของผู้รับจ้าง เดี๋ยวขอหนังสือ
ฉบับนี้ด้วยนะครับ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ ซึ่งเกินกว่าระยะเวลา ต้องยื่น
ภายในก าหนด ๒๕ หรือ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๗ และมีหนังสือของห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
สินพูน คอนสตรัคชั่น เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ ที่เกี่ยวกับการติดตามเรื่องการให้



๒๘ 
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ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง ก็ไม่ได้มีการชี้ชัดว่าเป็นเรื่องของการขอ
ค่าปรับคืน เพราะไม่มีเนื้อความตรงนี้เลย และถ้าถือว่าเอกสารฉบับนี้เป็นหนังสือขอ
คืนเงินค่าปรับ ก็ยื่นมาเกินกว่าก าหนดระยะเวลา คือก าหนด ๖๐ วัน ขอหนังสือฉบับ
นี้ด้วยนะครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอให้ทางเจ้าหน้าที่จัดส่งเอกสารปี ๒๕๕๙ ให้อาจารย์พรเลิศด้วยนะครับ 
เชิญครับอาจารย์พรเลิศ 

นำยพรเลิศ สุทธิรักษ์  
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพครับ หนังสือที่เขียนว่าขอคืนเงินค่าปรับ
ค่าก่อสร้างอาคารโรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ที่เขียนชัดเจนว่าขอคืน
เงินค่าปรับของห้ างหุ้ นส่วนจ ากัด สินพูน คอนสตรัคชั่น  มี เอกสารลงวันที่           
๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ หนังสือเลขที่ ศพ ๒๖๕ / ๒๕๕๙ ซึ่งเกินกว่าระยะที่ก าหนด 
๖๐ วัน มติคณะรัฐมนตรี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ภายใน ๖๐ วัน ก็คือวันที่        
๒๕ มกราคม ๒๕๕๗ ไม่ว่าจะดูหนังสือฉบับใดเกินกว่าเวลาทั้งหมด 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เชิญครับท่านนายกฯ 

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ เรื่องญัตติขอ
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจ่ายคืนเป็นค่าปรับโครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียน
เทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) หลังที่ ๑ ผมขอถอนครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมบ้างครับ หากไม่มีผมขอมติที่
ประชุมครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านมีมติให้ถอนญัตติเรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสมเพ่ือจ่ายคืนเป็นค่าปรับโครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑                
(แตงอ่อนเผดิมวิทยา) หลังที่ ๑ (ส านักการศึกษา) ออกจากระเบียบวาระการประชุม
สภาเทศบาล กรุณายกมือครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติให้ถอนเรื่องญัตติขออนุมัติจ่ายขาด
เงินสะสมเพ่ือจ่ายคืนเป็นค่าปรับโครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑                
(แตงอ่อนเผดิมวิทยา) หลังที่ ๑ (ส านักการศึกษา) ออกจากระเบียบวาระการประชุม
ส ภ า เท ศ บ าล  ด้ ว ย ค ะแ น น เสี ย ง เอ ก ฉั น ท์  จ าน วน  ๒ ๒  เสี ย ง  งด ออ ก                         
เสียง ๑ เสียง 

มติที่ประชุม  สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนีมีมติให้ถอน เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ำยขำด
เงินสะสมเพื่อจ่ำยคืนเป็นค่ำปรับโครงกำรก่อสร้ำงอำคำรเรียนโรงเรียนเทศบำล ๑                
(แตงอ่อนเผดิมวิทยำ) หลังที่ ๑ (ส ำนักกำรศึกษำ) ออกจำกระเบียบวำระกำร
ประชุมสภำเทศบำล ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์  จ ำนวน ๒๒ เสียง งดออก                         
เสียง ๑ เสียง 

  ระเบียบวำระที่ ๑๐ เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ำยเงินสะสมเพื่อเป็นค่ำขยำย
เขตประปำ จ ำนวน ๘ โครงกำร (ส ำนักกำรช่ำง) 
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นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ระเบียบวาระที่ ๑๐ เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าขยายเขต
ประปา จ านวน ๘ โครงการ (ส านักการช่าง) ขอเชิญผู้บริหารอ่านรายละเอียดของ
ญัตติครับ 

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

ด้วยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการขยายเขต
ประปา จ านวน  ๘  โครงการ โดยมีหลักและเหตุผลดังนี้ 

หลักกำร 
 ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม จ านวน ๒,๖๕๐,๐๐๐บาท (สองล้านหกแสนห้าหมื่น
บาทถ้วน)  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการขยายเขตประปา  จ านวน  ๘  โครงการ 

เหตุผล 
 เนื่องจากพ้ืนที่บริเวณดังกล่าวมีประชาชนอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก  และยัง
ไม่มีน้ าประปาเพ่ืออุปโภค-บริโภค  ท าให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่เดือดร้อนจากการขาด
แคลนน้ าใช้  จึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องการขยายเขตก่อสร้างระบบประปาในเขต
พ้ืนที่  จ านวน ๘  โครงการ  เพ่ือให้ประชาชนได้มีน้ าใช้เพ่ืออุปโภคและบริโภคอย่าง
ทั่วถึง  เป็นเงิน ๒,๖๕๐,๐๐๐บาท (สองล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน )  โครงการ
ดังต่อไปนี้ 

๑.  บริเวณในชุมชนคลองฉนาก      
๒.  ถนนเสม็ดเรียง     
๓.  ถนนเสม็ดเรียง ๘ แยกขวา ๓     
๔.  ถนนยางงาม  ๒      
๕.  ถนนบางใหญ่  ๕     
๖.  ถนนบุญช่วย  ๒     
๗.  ถนนโฉลกรัฐ  ๑๘/๒       
๘.  ถนนโฉลกรัฐ  ๑๒    

 ขณะนี้ฐานะการคลังมียอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้จ่ายได้ ณ วันที่ ๓๑ 
สิงหาคม ๒๕๖๐  เป็นเงิน ๒๗๔,๒๗๖,๗๙๗.๘๓บาท   
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  พิจารณา
อนุมัติจ่ายเงินสะสม  จ านวน ๒,๖๕๐,๐๐๐บาท (สองล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  
ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น      
พ.ศ.  ๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเตมิถึงฉบับที่  ๒  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ข้อ  ๘๙  (๑)  ต่อไป                              

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดสอบถามบ้างครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม
ครับ สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าขยายเขตประปา 
จ านวน ๘ โครงการ (ส านักการช่าง) กรุณายกมือครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อนุมัติจ่ายเงินสะสมเพื่อเป็นค่าขยายเขต
ประปา จ านวน ๘ โครงการ (ส านักการช่ าง) ) ด้ วยคะแนนเสียงเอกฉันท์          
จ านวน ๒๒เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 



๓๐ 
 

             รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๐ 
           วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสรุาษฎร์ธาน ี

มติที่ประชุม  สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี อนุมัติจ่ำยเงินสะสมเพื่อเป็นค่ำขยำยเขต
ประปำ จ ำนวน ๘ โครงกำร (ส ำนักกำรช่ำง) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์     
จ ำนวน ๒๒ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 

  ระเบียบวำระที่ ๑๑ เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ำยเงินสะสม โครงกำรก่อสร้ำง
ท่อระบำยน้ ำและผิวจรำจร ถนนศรีวิชัย ๒๑ แยกขวำ ซอยแรก (ส ำนักกำรช่ำง) 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ระเบียบวาระที่ ๑๑ เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ าและผิวจราจร ถนนศรีวิชัย ๒๑ แยกขวา ซอยแรก  (ส านักการช่าง)                       
ขอเชิญผู้บริหารอ่านรายละเอียดของญัตติครับ 

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ด้วยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี                     
ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจร
ถนนศรีวิชัย ๒๑  แยกขวาซอยแรก 

หลักกำร 
 ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม  จ านวน  ๒,๗๐๐,๐๐๐  บาท  ส าหรับส านักการ
ช่าง   ส่วนช่างสุขาภิบาล  หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทท่อระบาย
น้ า  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ความยาวไม่
น้อยกว่า ๔๔๕.๐๐เมตร และผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. หนา๐.๑๕  เมตร กว้างเฉลี่ย 
๓.๐๐-๔.๐๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๔๔๕.๐๐ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
๑,๗๕๐.๐๐  ตารางเมตร  (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด)   

เหตุผล 
 ถนนศรีวิชัย ๒๑  แยกขวาซอยแรก  สภาพพ้ืนที่ปัจจุบันมีอาคารบ้านเรือน
ประชาชนก่อสร้างอยู่หนาแน่นเต็มพ้ืนที่  ผิวจราจรบางตอนเป็นถนนลาดยางบาง
ตอนเป็นหินคลุกบดอัดแน่นมีสภาพช ารุดเป็นหลุมบ่อและไม่มีระบบระบายน้ า
สาธารณประโยชน์  การระบายน้ าจะอาศัยผิวจราจรเป็นเส้นทางการระบายน้ า  ท า
ให้เมื่อฝนตกหนักน้ าฝนจะไหลรวมกับน้ าทิ้งจากอาคารบ้านเรือนเกิดน้ าท่วมขัง  
สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณนี้และที่สัญจรผ่านไปมา  การก่อสร้าง
ตามโครงการนี้จะสามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นและเป็นการอ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชนโดยทั่วไปได้เป็นอย่างดี  แต่เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้ง
งบประมาณเพ่ือการนี้ไว้  และไม่สามารถโอนเงินงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ได้  ดังนั้น  จึงขออนุมัติสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  จ่ายเงินสะสมของ
เทศบาลเพ่ือใช้ เป็นค่าก่อสร้างโครงการดังกล่าว จ านวน ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท           
( สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน ) 

 ขณะนี้ฐานะการคลังมียอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้จ่ายได้  ณ วันที่    
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน  ๒๗๔,๒๗๖,๗๙๗.๘๓  บาท 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   พิจารณา
อนุมัติจ่ายเงินสะสม จ านวน ๒,๗๐๐,๐๐๐  บาท  ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย  
ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจ



๓๑ 
 

             รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๐ 
           วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสรุาษฎร์ธาน ี

เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  ข้อ ๘๙  ต่อไป                              

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ในระเบียบวาระที่ ๑๑ มีท่านผู้ใดที่จะซักถามไหมครับ  เชิญครับอาจารย์  
พรเลิศ ครับ 

นำยพรเลิศ สุทธิรักษ์  
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ กระผมนายพรเลิศ สุทธิรักษ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เกี่ยวกับการขอญัตตินี้จากสภา จะต้องขอตาม
ข้อ ๘๙ ไม่ใช่ข้อ ๕๙ ขอให้แก้ไขตรงนี้ด้วย 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เชิญครับท่านนายกฯ 

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 ตามท่ีท่านพรเลิศเสนอแนะมา จะรับเอาไปแก้ไขครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดสงสัยจะสอบถามอีกไหมครับ หากไม่มีผมขอ
มติที่ประชุมครับ 
 สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านอนุมัติจ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้างท่อระบาย
น้ าและผิวจราจร ถนนศรีวิชัย ๒๑ แยกขวา ซอยแรก  (ส านักการช่าง) กรุณายกมือ
มือครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีอนุมัติจ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ าและผิวจราจร ถนนศรีวิชัย ๒๑ แยกขวา ซอยแรก (ส านักการช่าง)                  
กรุณายกมือมือครับ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน ๒๒ เสียง งดออกเสียง       
๑ เสียง 

มติที่ประชุม  สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนีอนุมัติจ่ำยเงินสะสม โครงกำรก่อสร้ำงท่อ
ระบำยน้ ำและผิวจรำจร ถนนศรีวิชัย ๒๑ แยกขวำ ซอยแรก  (ส ำนักกำรช่ำง)                  
กรุณำยกมือมือครับ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์  จ ำนวน ๒๒ เสียง งดออก                         
เสียง ๑ เสียง 

  ระเบียบวำระที่ ๑๒ เรื่องญัตติขออนุมัติกันเงินต่อสภำท้องถิ่น กรณีไม่ได้
ก่อหนี้ผูกพัน (โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรสถำนีดับเพลิงหน่วยย่อย วัดกลำงใหม่)                   
(ส ำนักกำรคลัง) 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ระเบียบวาระที่ ๑๒ เรื่องญัตติขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น กรณีไม่ได้ก่อ
หนี้ผูกพัน (โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงหน่วยย่อย วัดกลางใหม่ )                   
(ส านักการคลัง) ขอเชิญผู้บริหารอ่านรายละเอียดของญัตติครับ 

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 เรียนประธานสภาเทศบาลฯ ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ขอเสนอ
ญัตติขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
 



๓๒ 
 

             รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๐ 
           วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสรุาษฎร์ธาน ี

    หลักกำร 
 ขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ดังนี้  
 
  หมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 

ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค 

 โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงหน่วยย่อย (วัดกลางใหม่) จ านวนเงิน 
๓,๕๐๐,๐๐๐.-บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงหน่วยย่อย (วัด
กลางใหม่) ขนาดกว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๑๖ เมตร พ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๓๐๐ 
ตารางเมตร มีที่จอดรถ ห้องปฏิบัติงาน ห้องพักพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ เวร – ยาม มี
ห้องน้ าห้องส้วม (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด) ซึ่งได้ผู้รับจ้าง
เรียบร้อยแล้ว คือ หจก.นวพล คอนสตรัคชั่น   เป็นจ านวนเงิน ๓,๔๗๕,๐๐๐.-บาท  
แต่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันปีงบประมาณ  ๒๕๖๐  เนื่องจากยังไม่ได้รับอนุญาต
ให้ใช้พื้นที่จากส านักพระพุทธศาสนา  
 
    เหตุผล 
 ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน ส านักการคลัง ไม่สามารถก่อหนี้ได้ทันภายใน
ปี งบประมาณ  ๒๕๖๐ เนื่ องจากยั งไม่ ได้ รับอนุญ าตให้ ใช้ พ้ื นที่ จ ากส านั ก
พระพุทธศาสนา  จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันเพ่ือจ่าย
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๕ ข้อ ๕๙  (ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น ได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี)  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล พิจารณาอนุมัติตามนัยข้อ 
๕๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗                  
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ต่อไป 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดสอบถามบ้างครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม
ครับ สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดอนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น กรณีไม่ได้ก่อหนี้
ผูกพัน (โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงหน่วยย่อย วัดกลางใหม่ ) (ส านักการ
คลัง) กรุณายกมือครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีอนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น กรณีไม่ได้
ก่อหนี้ผูกพัน (โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงหน่วยย่อย วัดกลางใหม่ ) 
(ส านักการคลัง) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน ๒๒ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
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มติที่ประชุม 

  
 สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนีอนุมัติกันเงินต่อสภำท้องถิ่น กรณีไม่ได้ก่อ
หนี้ผูกพัน (โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรสถำนีดับเพลิงหน่วยย่อย วัดกลำงใหม่ )                   
(ส ำ นั ก ก ำ ร ค ลั ง )  ด้ ว ย ค ะ แ น น เสี ย ง เอ ก ฉั น ท์  จ ำ น ว น  ๒ ๒  เสี ย ง                       
งดออกเสียง ๑ เสียง 

  ระเบียบวำระที่ ๑๓ เรื่องญัตติกันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน(ค่ำจัดซื้อ
เครื่องส ำรองไฟ )(กองวิชำกำรและแผนงำน) 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ระเบียบวาระที่ ๑๓ เรื่องญัตติกันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน(ค่าจัดซื้อเครื่อง
ส ารองไฟ )(กองวิชาการและแผนงาน) ขอเชิญผู้บริหารอ่านรายละเอียดของญัตติครับ 

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 เรียนประธานสภาเทศบาลฯ ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินต่อสภาเทศบาล 
กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่าครุภัณฑ์ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักกำร 
 ขออนุมัติกันเงินต่อสภาเทศบาล กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  กองวิชำกำรและแผนงำน 
  ค่ำครุภัณฑ์ 
  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

เครื่องส ารองไฟ ขนาด ๑ KVA คุณลักษณะพ้ืนฐาน มีก าลังไฟฟ้า
ด้านนอกไม่น้อยกว่า ๑ KVA (๖๐๐ Watts) สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ 
นาที (รายละเอียดตามบัญชีราคากลาง ICT ๒๑ เม.ย. ๒๕๖๐) ราคาเครื่องละ 
๕,๘๐๐ บาท จ านวน ๒ เครื่อง เป็นเงิน ๑๑,๖๐๐ บาท (ปรากฏตามแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๕ 

เหตุผล 
 กองวิชาการและแผนงาน  ไม่ สามารถก่อหนี้ ผู ก พัน ได้ทั นภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จึงขออนุมัติกันเงินโดยไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน เพ่ือจ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๕ ข้อ ๕๙ (ใน
กรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความ
จ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติ
กันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี) 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
พิจารณาต่อไป  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดสอบถามบ้างครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม
ครับ สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดอนุมัติกันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน (ค่าจัดซื้อ
เครื่องส ารองไฟ ) (กองวิชาการและแผนงาน) กรุณายกมือครับ 
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 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีอนุมัติกันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน    
(ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ ) (กองวิชาการและแผนงาน) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ 
จ านวน ๒๒เสียง งดออก เสียง ๑ เสียง 

มติที่ประชุม  สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนีอนุมัติกันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน     
(ค่ำจัดซื้อเครื่องส ำรองไฟ ) (กองวิชำกำรและแผนงำน) ด้วยคะแนนเสียง      
เอกฉันท ์จ ำนวน ๒๒ เสียง งดออก เสียง ๑ เสียง 

  ระเบียบวำระที่ ๑๔ เรื่องญัตติขออนุมัติกันเงินต่อสภำท้องถิ่น กรณีไม่ได้
ก่อหนี้ผูกพัน (ค่ำจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ำยตัวรถชนิด ๖ ล้อ) 
(ส ำนักกำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ระเบียบวาระที่ ๑๔ เรื่องญัตติขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น กรณีไม่ได้                        
ก่อหนี้ผูกพัน (ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายตัวรถชนิ ด ๖ ล้อ )                                       
(ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ขอเชิญผู้บริหารอ่านรายละเอียดของญัตติ
ครับ 

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 เรียนประธานสภาเทศบาลฯ ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ขอเสนอ
ญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักกำร 
 ข อ อ นุ มั ติ กั น เงิ น ก รณี ไม่ ก่ อ ห นี้ ผู ก พั น  งบ ป ระม าณ ราย จ่ า ย                         
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ดังนี้ 

ด้าน บริการชุมชนและสังคม 
แผนงาน เคหะและชุมชน 
งาน ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
งบลงทุน 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง     

- รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายเป็นเงิน   ๗,๐๐๐,๐๐๐  บาท  
-   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายตัวรถชนิด 

๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะ มีก าลังแรงม้าสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ 
แรงม้า ที่รอบไม่เกิน ๒,๔๐๐ รอบต่อนาที ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งตู้บรรทุกขยะมูล
ฝอยมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๔ ลูกบาศก์เมตร จ านวน ๒ คัน ราคาคันละ 
๓,๕๐๐,๐๐๐  บาท  รวมเป็นเงิน  ๗,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ก าจัดขยะมูลฝอยและ   สิ่งปฏิกูล (ราคาในท้องถิ่น เนื่องจากก าหนดคุณลักษณะ
เหมาะสมกับใช้งานโดยค านึงถึงความคุ้มค่าและประหยัด) ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๖ หน้า ๔๒ ข้อ ๑ รถบรรทุกขยะ ขนาด 
๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย เป็นเงิน   ๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัด
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ท้าย ปริมาตรกระสอบสูบ  ไม่ต่ ากว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ า
กว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จ านวน ๒ คัน ราคาคันละ ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน 
๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท  

คุณสมบัติทั่วไป  
 ๑.ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ ไม่น้อยกว่า ๑๐ 
ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ าหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม 
 ๒.น้ าหนักของรถรวมน้ าหนักบรรทุก ไม่ต่ ากว่า ๑๒,๐๐๐ 
กิโลกรัม  
 ๓.ชุดอัดท้ายท างานด้วยระบบไฮโดรลิก สามารถผลิตแรงดัง
สูงสุดไม่น้อยกว่า  ๒,๕๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 
      ๔.โคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง ๑ ดวง  
  
 เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานส าหรับงานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่ งปฏิกูล 
(คุณลักษณะตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐)  ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) เพ่ิมเติม ครั้งที ่๖ หน้า ๔๒ ข้อ ๑ 

เหตุผล 
 เนื่องจากเป็นรายการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งไม่อาจก่อหนี้ผูกผันได้ทันภายในปีงบประมาณ  จึงขออนุมัติกันเงิน
โดย ไม่ ก่อหนี้ ผู ก พัน  เพ่ื อจ่ าย ในปี งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษา
เงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๗ หมวด ๕ ข้อ 
๕๙ (ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี)   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอต่อสภาเทศบาลฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
ตามนัยข้อ ๕๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  
การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.  ๒๕๔๗ ต่อไป  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดสอบถามบ้างครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม
ครับ สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดอนุมัติอนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น กรณีไม่ได้                         
ก่อหนี้ผูกพัน (ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายตัวรถชนิด ๖ ล้อ)                              
(ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) กรุณายกมือครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีอนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น กรณีไม่ได้                         
ก่อหนี้ผูกพัน  (ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายตัวรถชนิด ๖ ล้อ)                              
(ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน ๒๒ เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง 



๓๖ 
 

             รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๐ 
           วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสรุาษฎร์ธาน ี

 
มติที่ประชุม 

  
 สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนีอนุมัติกันเงินต่อสภำท้องถิ่น กรณีไม่ได้                         
ก่อหนี้ผูกพัน (ค่ำจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ำยตัวรถชนิด ๖ ล้อ)                              
(ส ำนักกำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ ำนวน ๒๒
เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 

  ระเบียบวำระที่ ๑๕ เรื่องญัตติขออนุมัติกันเงินต่อสภำท้องถิ่น กรณีไม่ก่อ
หนี้ผูกพัน (โครงกำรก่อสร้ำงศูนย์บริกำรสำธำรณสุข ศูนย์ตำปี) (ส ำนักกำร
สำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม)  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ระเบียบวาระที่ ๑๕ เรื่องญัตติขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น กรณีไม่ก่อหนี้
ผูกพัน (โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์ตาปี) (ส านักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม) ขอเชิญผู้บริหารอ่านรายละเอียดของญัตติครับ 

 
นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

  
 เรียนประธานสภาเทศบาลฯ ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ขอเสนอ
ญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทอาคาร โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักกำร 
 ขออนุมัติกันเงิน กรณี ไม่ก่อหนี้ ผูกพัน งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังนี้ 

ด้าน บริการชุมชนและสังคม 
แผนงาน สาธารณสุข 
งาน ศูนย์บริการสาธารณสุข 
งบลงทุน 
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทอาคาร  

 โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข เป็นเงิน ๒๗,๐๐๐,๐๐๐  บาท  
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ศูนย์ตาปี) 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคาร คสล. ๕ ชั้น ขนาดกว้าง ๑๐.๔๐ เมตร ยาว 
๒๘.๐๐ เมตร พ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลก าหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๖ หน้า ๔๓ ข้อ ๒ 

เหตุผล 
 เนื่องจากเป็นรายการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  ซึ่งไม่อาจก่อหนี้ผูกผันได้ทันภายในปีงบประมาณ  จึงขออนุมัติกันเงิน
โดยไม่ก่อหนี้ ผู ก พัน   เพ่ื อจ่ าย ในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษา
เงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๗ หมวด ๕ ข้อ ๕๙ 



๓๗ 
 

             รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๐ 
           วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสรุาษฎร์ธาน ี

(ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่
มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขอ
อนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี)   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอต่อสภาเทศบาลฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
ตามนัยข้อ ๕๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  
การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    
พ.ศ.  ๒๕๔๗ ต่อไป  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดสอบถามบ้างครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม
ครับ สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดอนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน 
(โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์ตาปี) (ส านักการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม) กรุณายกมือครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีอนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น กรณีไม่ก่อ
หนี้ผูกพัน (โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์ตาปี ) (ส านักการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน ๒๒เสียง งดออก 
เสียง ๑ เสียง 

มติที่ประชุม  สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนีอนุมัติกันเงินต่อสภำท้องถิ่น กรณีไม่ก่อหนี้
ผูกพัน  (โครงกำรก่อสร้ำงศูนย์บริกำรสำธำรณสุข ศูนย์ตำปี ) (ส ำนักกำร
สำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม)  ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ ำนวน ๒๒เสียง งดออก 
เสียง ๑ เสียง 

  ระเบียบวำระที่  ๑๖ ขออนุมัติกันเงินต่อสภำท้องถิ่น กรณีมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน (โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำพร้อมทำงเท้ำถนนพ่อขุนทะเล , โครงกำร
ปรับพื้นที่สถำนที่ก ำจัดมูลฝอยฯ ) (ส ำนักกำรช่ำง) 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ระเบียบวาระที่ ๑๖ ขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
(โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าพร้อมทางเท้าถนนพ่อขุนทะเล , โครงการปรับพ้ืนที่
สถานที่ก าจัดมูลฝอยฯ ) (ส านักการช่าง) ขอเชิญผู้บริหารอ่านรายละเอียดของญัตติ
ครับ 

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 เรียนประธานสภาเทศบาลฯ ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ขอเสนอ
ญัตติขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักกำร 
 ขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น  กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐  ดังนี้ 
  หมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 

ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค 



๓๘ 
 

             รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๐ 
           วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสรุาษฎร์ธาน ี

๑.  โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าพร้อมทางเท้าถนนพ่อขุนทะเล      
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าพร้อมทางเท้าถนนพ่อขุนทะเล ดังนี้ 

-  ท่อระบายน้ า  ค.ส.ล.  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ๐.๘๐  
เมตร  ความยาวไม่น้อยกว่า  ๑,๐๕๐.๐๐  เมตร 

-  ทางเท้า  กว้าง  ๑-๒  เมตร  ความยาวไม่น้อยกว่า  
๗,๐๐๐.๐๐  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐.๐๐  ตารางเมตร   
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด) เป็นเงิน  ๒๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท  
  ๒. โครงการปรับพ้ืนที่สถานที่ก าจัดมูลฝอยฯ  ต าบลวัดประดู่               
อ าเภอเมือง   จังหวัดสุราษฎร์ธานี   เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับพ้ืนที่สถานที่ก าจัดมูลฝอยฯ  
ต าบลวัดประดู่  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ตามรายละเอียด  ดังนี้ 

-  เพ่ือปรับพื้นที่  ขนาด  ๔๓-๑-๙๐ ๘/๑๐  ไร่ 
-  เพ่ือก่อสร้างรั้วอิฐบล็อก สูงไม่น้อยกว่า ๑.๘๐ เมตร ความ

ยาวไม่น้อยกว่า ๗๓๐ เมตร  พร้อมประตูทางเข้า 
-  เพ่ือก่อสร้างไฟฟ้าส่องสว่างไม่น้อยกว่า  ๒๕  จุด 
-  เพ่ือก่อสร้างผิวจราจรแอสฟ์ลต์คอนกรีต  ความกว้างไม่น้อย

กว่า  ๕  เมตร  ความยาวไม่น้อยกว่า  ๕๐๐  เมตร  หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  ๒,๕๐๐  
ตารางเมตร 

-  เพ่ือก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุและอุปกรณ์  ขนาด  ๑๐.๐๐ x 
๓๐.๐๐  เมตร  หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  ๓๐๐  ตารางเมตร  จ านวน  ๑  หลัง  
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด)  เป็นเงิน  ๑๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท 

เหตุผล 
 ส านักการช่าง  ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ 
จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันเพ่ือจ่ายในปีงบประมาณ  
๒๕๖๑   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การ
ฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  
๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  หมวด ๕ ข้อ ๕๙     (ในกรณีที่มี
รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็น
จะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกัน
เงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี) 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล  พิจารณาอนุมัติตามนัย
ข้อ ๕๙  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๘ ต่อไป 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดสอบถามบ้างครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม
ครับ สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดอนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
(โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าพร้อมทางเท้าถนนพ่อขุนทะเล , โครงการปรับพ้ืนที่
สถานที่ก าจัดมูลฝอยฯ ) (ส านักการช่าง) กรุณายกมือครับ 



๓๙ 
 

             รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๐ 
           วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสรุาษฎร์ธาน ี

 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีอนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น กรณีมิได้ก่อ
หนี้ผูกพัน (โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าพร้อมทางเท้าถนนพ่อขุนทะเล , โครงการ
ปรับพ้ืนที่สถานที่ก าจัดมูลฝอยฯ ) (ส านักการช่าง) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์      
จ านวน ๒๒ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 

มติที่ประชุม  สรุปสภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนีอนุมัติกันเงินต่อสภำท้องถิ่น กรณีมิได้
ก่อหนี้ผูกพัน (โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำพร้อมทำงเท้ำถนนพ่อขุนทะเล  , 
โครงกำรปรับพื้นที่สถำนที่ก ำจัดมูลฝอยฯ ) (ส ำนักกำรช่ำง)   ด้วยคะแนนเสียง
เอกฉันท ์จ ำนวน ๒๒ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 

  ระเบียบวำระที่ ๑๗ ขออนุมัติกันเงินต่อสภำท้องถิ่น กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน 
(โครงกำรก่อสร้ำงประติมำกรรมท่ำปลำวำฬ , โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขื่อน
แม่น้ ำตำปี ถนนบ้ำนดอน,โครงกำรก่อสร้ำงติดตั้งเสำไฟฟ้ำเกำะกลำงถนนชน
เกษม , โครงกำรปรับปรุงติดตั้งโคมไฟถนนชนิดหลอด LED) (ส ำนักกำรช่ำง) 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ระเบียบวาระที่ ๑๗ ขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน 
(โครงการก่อสร้างประติมากรรมท่าปลาวาฬ , โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขื่อนแม่
น้ าตาปี ถนนบ้านดอน,โครงการก่อสร้าง ติดตั้งเสาไฟฟ้าเกาะกลางถนนชนเกษม , 
โครงการปรับปรุงติดตั้งโคมไฟถนนชนิดหลอด LED) (ส านักการช่าง) ขอเชิญผู้บริหาร
อ่านรายละเอียดของญัตติครับ 

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 เรียนประธานสภาเทศบาลฯ ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ขอเสนอ
ญัตติกันเงิน  กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โดยมีหลักการและ
เหตุผล  ดังนี้ 

หลักกำร 
 ขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น  กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน  หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
  ส ำนักกำรช่ำง 

หมวด ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
ประเภทค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปกำร 

๑ .โค รงก ารก่ อ ส ร้ า งป ระติ ม าก รรมท่ าป ล าวาฬ  จ าน วน 
๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกล้านบาทถ้วน) เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างประติมากรรมท่า
ปลาวาฬโดยท าการก่อสร้างประติมากรรมรูปปลาวาฬและปรับปรุงภูมิทัศน์พ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด) ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)  หน้า  ๑๑๐  ข้อ  ๔ 

๒.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขื่อนแม่น้ าตาปี (ถนนบ้านดอน) 
ช่วงที่ ๒ จ านวน ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสามล้านบาทถ้วน) เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเข่ือนแม่น้ าตาปี ถนนบ้านดอน ให้มีความต่อเนื่องตลอดแนว โดย
ท าการปรับปรุงทางเท้า ขนาดกว้าง ๖.๕๐-๒๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๘.๐๐ เมตร หรือ



๔๐ 
 

             รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๐ 
           วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสรุาษฎร์ธาน ี

พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ ตารางเมตร และก่อสร้างงานประติมากรรม  (รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด) ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๖๒)  เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๖ หน้า ๓๖  ข้อ  ๑ 
  ประเภท ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค 

๑.  โครงการก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้าเกาะกลางถนนชนเกษม  เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าติดตั้งเสาไฟฟ้ากิ่งโคมคู่  หลอดไฟ  LED  ไม่น้อยกว่า  ๒๐๐W  ความสูง
ไม่น้อยกว่า  ๙  เมตร  จ านวน  ๖๕  ต้น  บริเวณเกาะกลางถนน           ชนเกษม  
ตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด  เป็นเงิน  ๙,๖๐๐,๐๐๐  บาท (เก้าล้านหกแสน
บาทถ้วน)  ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)  หน้า  ๙๑  ข้อ  ๑๑   
  ๒.  โครงการปรับปรุงติดตั้งโคมไฟถนนชนิดหลอด  LED  ขนาด 
๒๐๐ วัตต์  บริเวณถนนศรีวิชัย  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟถนนเป็น
ดวงโคมชนิด LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ วัตต์  ติดตั้งบริเวณถนนศรีวิชัย  จ านวน  
๑๕๔  ดวงโคม  เป็นเงิน  ๔,๒๐๐,๐๐๐  บาท (สี่ล้านสองแสนบาทถ้วน)  ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)  หน้า  ๙๐  ข้อ  ๘   

เหตุผล 
 ส านักการช่าง ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๖๐ จึงขออนุมัติกันเงินโดยไม่ก่อหนี้ผูกพัน  เพ่ือจ่ายในปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  
หมวด  ๕  ข้อ  ๕๙  (ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ยัง
มิได้ก่อหนี้ผูกพัน  แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี) 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  พิจารณา
อนุมัติตามนัยข้อ  ๕๙  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิก
จ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ต่อไป 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดสอบถามบ้างครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม
ครับ สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดอนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน 
(โครงการก่อสร้างประติมากรรมท่าปลาวาฬ , โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขื่อนแม่
น้ าตาปี ถนนบ้านดอน,โครงการก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้าเกาะกลางถนนชนเกษม , 
โครงการปรับปรุงติดตั้งโคมไฟถนนชนิดหลอด LED) (ส านักการช่าง) กรุณายกมือ
ครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีอนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น กรณีไม่ก่อ
หนี้ผูกพัน (โครงการก่อสร้างประติมากรรมท่าปลาวาฬ , โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ริมเขื่อนแม่น้ าตาปี ถนนบ้านดอน,โครงการก่อสร้าง ติดตั้งเสาไฟฟ้าเกาะกลางถนน
ชนเกษม , โครงการปรับปรุงติดตั้งโคมไฟถนนชนิดหลอด LED) (ส านักการช่าง) ด้วย
คะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน ๒๒เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 



๔๑ 
 

             รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๐ 
           วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสรุาษฎร์ธาน ี

มติที่ประชุม  สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนีอนุมัติกันเงินต่อสภำท้องถิ่น กรณีไม่ก่อหนี้
ผูกพัน (โครงกำรก่อสร้ำงประติมำกรรมท่ำปลำวำฬ , โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์
ริมเขื่อนแม่น้ ำตำปี ถนนบ้ำนดอน,โครงกำรก่อสร้ำงติดตั้งเสำไฟฟ้ำเกำะกลำงถนน
ชนเกษม , โครงกำรปรับปรุงติดตั้งโคมไฟถนนชนิดหลอด LED) (ส ำนักกำรช่ำง) 
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ ำนวน ๒๒เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 

  ระเบียบวำระที่ ๑๘ เรื่องญัตติขออนุมัติกันเงินต่อสภำท้องถิ่น กรณีไม่ก่อ
หนี้ผูกพัน (โครงกำรปรับปรุงห้องปฏิบัติกำรงำนส่วนควบคุมกำรก่อสร้ำง)                      
(ส ำนักกำรช่ำง) 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ระเบียบวาระที่ ๑๘ เรื่องญัตติขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น กรณีไม่ก่อหนี้
ผู ก พั น  (โครงการปรับปรุ งห้ องปฏิบั ติ การงานส่ วนควบคุมการก่ อสร้าง)                      
(ส านักการช่าง) ขอเชิญผู้บริหารรายละเอียดของญัตติครับ 

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีขอเสนอญัตติกันเงินโดยไม่ก่อหนี้
ผูกพัน  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
 

หลักกำร 
 ขออนุมัติกัน เงิน โดยไม่ก่อหนี้ ผู ก พันงบประมาณรายจ่ายประจ าปี          
พ.ศ.๒๕๖๐  ดังนี้ 

หมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
ประเภทค่ำต่อเติมหรือดัดแปลงอำคำรบ้ำนพัก 

โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานส่วนควบคุมการก่อสร้าง  ส านัก
การช่าง จ านวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท  (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติงานส่วนควบคุมการก่อสร้าง 
ส านักการช่าง โดยท าการ ติดตั้งตู้เก็บเอกสาร ขนาดกว้าง ๐.๓๐-๐.๕๐ เมตร สูง 
๐.๗๕-๒.๘๕ เมตร ยาว ๓.๕๕ เมตร พร้อมติดตั้งโต๊ะปฏิบัติงานจ านวน ๓ ชุด 
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด) 

 
เหตุผล 

 ส านักการช่างไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จึง
มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติกันเงินโดยไม่ก่อหนี้ผูกพัน  เพ่ือจ่ายในปีงบประมาณ 
๒๕๖๑  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  หมวด ๕ ข้อ ๕๙ (ในกรณีที่มีรายจ่าย
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้อง
ใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภา
ท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลา ๑ ปี) 

  



๔๒ 
 

             รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๐ 
           วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสรุาษฎร์ธาน ี

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติ ตามนัย 
ข้อ ๕๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
ต่อไป 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดสอบถามบ้างครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม
ครับสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดอนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน 
(โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการงานส่วนควบคุมการก่อสร้าง) (ส านักการช่าง) 
กรุณายกมือครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีอนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น กรณีไม่ก่อ
หนี้ผูกพัน (โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการงานส่วนควบคุมการก่อสร้าง) (ส านักการ
ช่าง)  ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน ๒๒เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 

มติที่ประชุม  สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนีอนุมัติกันเงินต่อสภำท้องถิ่น กรณีไม่ก่อหนี้
ผูกพัน (โครงกำรปรับปรุงห้องปฏิบัติกำรงำนส่วนควบคุมกำรก่อสร้ำง) (ส ำนัก
กำรช่ำง) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ ำนวน ๒๒ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 

  ระเบียบวำระที่ ๑๙ เรื่องญัตติขออนุมัติกันเงินต่อสภำเทศบำลกรณีไม่ก่อ
หนี้ผูกพัน  (ซ่อมแซมอำคำรเรียนและอำคำรประกอบ) (ส ำนักกำรศึกษำ) 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญท่านนายกฯครับ 

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 เรียนประธานสภาเทศบาลฯ ด้วยเทศบาลนครสุ ราษฎร์ธานี  ด้ วย
นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี  ขอเสนอญัตติกันเงินโดยไม่ก่อหนี้ผูกพัน หมวด
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

   หลักกำร 
 ขออนุมัติกัน เงินโดยไม่ก่อหนี้ ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้ 

หมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
ประเภทค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง 
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ  

จ านวน ๙๑๒,๐๐๐ บาท  
(เก้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ
ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลก าหนด) ประกอบด้วย 

๑.ซ่อมแซมหลังคากันสาดโรงอาหาร และทาสีโรงอาหารโรงเรียน
เทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)  
  ๒.ซ่อมแซมห้องน้ า/ซ่อมแซมปรับปรุงฝ้าเพดานและงานทาสีอาคาร



๔๓ 
 

             รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๐ 
           วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสรุาษฎร์ธาน ี

ประชานฤมิต ๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง)  
  ๓.ซ่อมแซมห้องน้ า ห้องส้วมอาคารธรรมาภิบาล โรงเรียนเทศบาล 
๔ (วัดโพธาวาส)  
  ๔.ท าการรื้อถอนกระเบื้องบันไดและซ่อมแซมพ้ืนบันไดอาคารพิกุล
กรอง โรงเรียนเทศบาล ๕  
  ๕.ทาสีภายนอกอาคารอเนกประสงค์ และทาสีภายนอก ภายใน
อาคารเรียน ๒ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  

    เหตุผล 

 ส านักการศึกษา ไม่สามารถด าเนินการและก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติกันเงินโดยไม่ก่อหนี้ผูกพัน 
เพ่ือไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ การตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๕ ข้อ ๕๙ (ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวด  ค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงิน
นั้นต่อไปอีกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้
อีกไม่เกินระยะเวลา ๑ ปี)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติ ตามนัยข้อ 
๕๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
หมวด ๕ ต่อไป 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดสอบถามบ้างครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม
ครับสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดอนุมัติกันเงินต่อสภาเทศบาลกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน  
(ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ) (ส านักการศึกษา) กรุณายกมือครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีอนุมัติกันเงินต่อสภาเทศบาลกรณีไม่ก่อ
หนี้ผูกพัน  (ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ) (ส านักการศึกษา) ด้วย
คะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน ๒๒ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 

มติที่ประชุม  สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนีอนุ มัติกันเงินต่อสภำเทศบำลกรณี                              
ไม่ก่อหนี้ผูกพัน(ซ่อมแซมอำคำรเรียนและอำคำรประกอบ) (ส ำนักกำรศึกษำ)                         
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท ์จ ำนวน ๒๒ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 

  ระเบียบวำระที่ ๒๐เรื่องญัตติขออนุมัติกันเงินต่อสภำเทศบำลกรณีไม่ก่อ
หนี้ผูกพัน (โครงกำรจัดซื้อครุภัณฑ์โรงเรียนเทศบำล ๓ (ตลำดล่ำง) (ส ำนัก
กำรศึกษำ) 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญท่านนายกฯครับ 



๔๔ 
 

             รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๐ 
           วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสรุาษฎร์ธาน ี

 
นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

  
 เรียนประธานสภาเทศบาลฯ ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ขอเสนอ
ญัตติกันเงินโดยไม่ก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่าครุภัณฑ์ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

   หลักกำร 
 ขออนุมัติกัน เงินโดยไม่ก่อหนี้ ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้ 

ค่ำครุภัณฑ์ 
 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   

โครงกำรจัดซื้อครุภัณ ฑ์โรงเรียนเทศบำล ๓ (ตลำดล่ำง) จ ำนวน 
๖๖๐,๐๐๐ บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 
๑ ตามกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จ านวน ๓๐ เครื่อง  

(ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ณ วันที่  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐) 

   เหตุผล 

 ส านักการศึกษา ไม่สามารถด าเนินการและก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติกันเงินโดยไม่ก่อหนี้ผูกพัน 
เพ่ือไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๕ ข้อ ๕๙ (ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงิน
นั้นต่อไปอีกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้
อีกไม่เกินระยะเวลา ๑ ปี)    

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติ ตามนัยข้อ 
๕๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
หมวด ๕ ต่อไป 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดสอบถามบ้างครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม
ครับสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดอนุมัติกันเงินต่อสภาเทศบาลกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน 
(โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) (ส านักการศึกษา) กรุณายก
มือครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีอนุมัติกันเงินต่อสภาเทศบาลกรณีไม่ก่อ
หนี้ผูกพัน (โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) (ส านักการศึกษา) 
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน ๒๒ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 

มติที่ประชุม  สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนีอนุมัติกันเงินต่อสภำเทศบำลกรณีไม่ก่อหนี้
ผูกพัน (โครงกำรจัดซื้อครุภัณฑ์โรงเรียนเทศบำล ๓ (ตลำดล่ำง) (ส ำนัก
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กำรศึกษำ) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ ำนวน ๒๒ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 

  ระเบียบวำระที่ ๒๑ เรื่องญัตติขออนุมัติกันเงินต่อสภำเทศบำลกรณีไม่ก่อ
หนี้ผูกพัน (ค่ำเครื่องปรับอำกำศ ร.ร.เทศบำล๔,เครื่องพิมพ์ส ำเนำระบบดิจิตอล 
ร.ร. เทศบำล ๕ ,เครื่องโทรทัศน์ ร.ร.เทศบำล ๕,เครื่องคอมพิวเตอร์งำนศึกษำไม่
ก ำหนด ระดับ,เครื่องคอมพิวเตอร์งำนโรงเรียน,เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ร.ร. 
เทศบำล ๕ (ส ำนักกำรศึกษำ) 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญท่านนายกฯครับ 

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี  ขอเสนอญัตติกันเงินโดยไม่ก่อหนี้
ผูกพัน หมวดค่าครุภัณฑ์ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

   หลักกำร 
 ขออนุมัติกัน เงินโดยไม่ก่อหนี้ ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้ 

ค่ำครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 

  เครื่องปรับอำกำศ  จ ำนวน ๒๘๑,๔๐๐ บำท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน                
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด    ไม่น้อยกว่ า ๓๐,๐๐๐ บีทียู  ได้รับการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕  พร้อมติดตั้ง  

 ส าหรับโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) จ านวน ๗ เครื่อง 
(คุณลักษณะและราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐) 
    เครื่องพิมพ์ส ำเนำระบบดิจิตอล  จ ำนวน ๑๘๐,๐๐๐ บำท  
                     เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ส าเนาระบบดิจิตอล  คุณสมบัติ
ดังนี้ 
       -ความละเอียด ๔๐๐ x ๔๐๐ จุดต่อตารางนิ้ว 
       -ขนาดที่ก าหนดเป็นความละเอียดในการสร้างภาพขั้นต่ า 
       -สามารถย่อ-ขยายได้ 
       -พ้ืนที่การพิมพ์ใหญ่สุดขนาดกระดาษ A๓ 
        ส าหรับโรงเรียนเทศบาล ๕ จ านวน ๑ เครื่อง (คุณลักษณะ
และราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐)  
 ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ 
  เครื่องโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จ ำนวน ๑๖๐,๐๐๐ บำท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 
๔๐ นิ้ว พร้อมติดตั้งโทรทัศน์ คุณสมบัติดังนี้ 
       -ระดับความละเอียดของจอภาพ ไม่ต่ ากว่า ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ Pixels 
       -จอภาพ ๔๐ นิ้ว 
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       -ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า ๒ ช่องสัญญาณ 
       -มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว 
       -ราคาพร้อมขาแขวนและติดตั้งในห้องเรียน 
       ส าหรับโรงเรียนเทศบาล ๕ จ านวน ๑๐ เครื่อง (คุณลักษณะ
และราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐) 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                รวม   ๓๑๒,๘๐๐ บำท 
เครื่องคอมพิวเตอร์    จ ำนวน ๒๒,๐๐๐ บำท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล   

แบบที่ ๑  
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
-มีหน่ วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้ อยกว่า ๔  แกนหลัก         

(๔ core) จ านวน ๑ หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
๑) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย

กว่า ๒ MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า ๓.๘ GHz และมี
หน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า ๘ แกน 
หรือ 

๒) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า ๖ MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า ๒.๗ GHz 

-มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 

๑)เป็ นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่ มี
หน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า ๑ GB หรือ 

๒)มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้ งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑ GB หรือ 

๓)มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก 
แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑ GB 

-มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า ๔ GB 

-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
๑๒๐ GB จ านวน ๑ หน่วย 

-มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน ๑ หน่วย 
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/

๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง  
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
-มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 
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๖๐๐ : ๑ และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จ านวน ๑ หน่วย  
ส าหรับงานศึกษาไม่ก าหนดระดับ จ านวน ๑ เครื่อง  (ตามเกณฑ์

ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน 
๒๕๖๐)   

เครื่องพิมพ์   จ ำนวน ๑๗,๐๐๐ บำท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ (Multifunction) ชนิดเลเซอร์ หรือ

ชนิด LED สี  
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
-เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer,Copier,Scanner และ 

Fax ภายในเครื่องเดียวกัน 
-มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙๒ MB 
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จ านวนไม่

น้อยกว่า ๑ ช่อง 
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/

๑๐๐ Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ x ๖๐๐ dpi 
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า ๒๐ หน้าต่อนาที 

(ppm) 
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า ๒๐ หน้าต่อนาที (ppm) 
ส าหรับงานศึกษาไม่ก าหนดระดับ จ านวน ๑ เครื่อง  (ตามเกณฑ์

ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน 
๒๕๖๐)   

เครื่องส ำรองไฟฟ้ำ   จ ำนวน ๕,๘๐๐ บำท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด ๑ KVA   
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
-มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า ๑ kVA (๖๐๐ Watts) 
-สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที  
ส าหรับงานศึกษาไม่ก าหนดระดับ จ านวน ๑ เครื่อง  (ตามเกณฑ์

ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน 
๒๕๖๐)   
  เครื่องคอมพิวเตอร์   จ ำนวน ๓๐,๐๐๐ บำท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒  
  คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
  -มีหน่ วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้ อยกว่า ๔  แกนหลัก         
(๔ core) หรือ ๘ แกนเสมือน (๘ Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่
น้อยกว่า ๓.๒ GHz จ านวน ๑ หน่วย 
  -หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache 
Memory ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB 
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                   -มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
 
  ๑)เป็ นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่ มี
หน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า ๑ GB หรือ 
  ๒)มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้ งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑ GB หรือ 
  ๓)มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก 
แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑ GB 
  -มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า ๘ GB 
  -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า ๒ TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
๒๔๐ GB จ านวน ๑ หน่วย 
           -มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน ๑ หน่วย 
  -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/
๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
  -มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
  -มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 
๖๐๐ : ๑ และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จ านวน ๑ หน่วย   

ส าหรับงานโรงเรียน จ านวน ๑ เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐)   

เครื่องพิมพ์   จ ำนวน ๑๕,๐๐๐ บำท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ ๒   
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi 
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า ๓๓ หน้าต่อนาที (ppm) 
-สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
-มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๘ MB 
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB ๒.๐ หรือ

ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
-มีช่ องเชื่ อมต่ อระบบเครือข่ าย  (Network Interface) แบบ      

๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง หรือสามารถใช้งาน
ผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได ้

-สามารถใช้ได้กับ A๔,Letter,Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
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กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แผ่น 
ส าหรับงานโรงเรียน จ านวน ๑ เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐)   
เครื่องส ำรองไฟฟ้ำ    จ ำนวน ๑๓,๐๐๐ บำท        
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด ๒ KVA   
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
-มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า ๒ kVA (๑,๒๐๐ Watts) 
-มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAV) ไม่น้อยกว่า ๒๒๐+/-๒๐% 
-มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ไม่น้อยกว่า ๒๒๐+/-๑๐% 
-สามารถส ารองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า ๕ นาที  
ส าหรับงานโรงเรียน จ านวน ๑ เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐)  
  คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค    จ ำนวน ๒๑๐,๐๐๐ บำท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ส าหรับประมวลผล 
 คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

       -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๒ แกนหลัก     
(๒ core) จ านวน ๑ หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่าดังนี้ 
                ๑)ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่
น้อยกว่า ๒ MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า ๒.๑ GHz และมี
หน่วยประมวลผลด้านกราฟฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า ๘ แกน 
หรือ 
       ๒)ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่
น้อยกว่า ๓ MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า ๒.๕ GHz และมี
เทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 
      -มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกว่า ขนาดไม่
น้อยกว่า ๘ GB 
      -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ 
TB จ านวน ๑ หน่วย หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ 
GB จ านวน ๑ หน่วย 
      -มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๖ x ๗๖๘ 
Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว 
      -DVD – RM หรือดีกว่า จ านวน ๑ หน่วย 
      -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base- T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
      -สามารถใช้งาน Wi – fi (๘๐๒.๑๑b,g,n) และ Bluetooth ได้
เป็นอย่างน้อย ส าหรับโรเรียนเทศบาล ๕ จ านวน ๑๐ เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐)  



๕๐ 
 

             รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๐ 
           วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสรุาษฎร์ธาน ี

     

    เหตุผล 

 ส านักการศึกษา ไม่สามารถด าเนินการและก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติกันเงินโดยไม่ก่อหนี้ผูกพัน 
เพ่ือไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๕ ข้อ ๕๙ (ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงิน
นั้นต่อไปอีกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้
อีกไม่เกินระยะเวลา ๑ ปี)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
  
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติ ตามนัย     
ข้อ ๕๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ หมวด ๕ ต่อไป 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดสอบถามบ้างครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม
ครับสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดอนุมัติกันเงินต่อสภาเทศบาลกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน 
(ค่าเครื่องปรับอากาศ ร.ร.เทศบาล๔,เครื่องพิมพ์ส าเนาระบบดิจิตอล ร.ร. เทศบาล ๕ 
เครื่องโทรทัศน์ ร.ร.เทศบาล ๕,เครื่องคอมพิวเตอร์งานศึกษาไม่ก าหนด ระดับ,เครื่อง
คอมพิวเตอร์งานโรงเรียน ,เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ร.ร. เทศบาล ๕ (ส านัก
การศึกษา) กรุณายกมือครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีอนุมัติกันเงินต่อสภาเทศบาลกรณีไม่ก่อ
หนี้ผูกพัน (ค่าเครื่องปรับอากาศ ร.ร.เทศบาล๔,เครื่องพิมพ์ส าเนาระบบดิจิตอล ร.ร. 
เทศบาล ๕ ,เครื่องโทรทัศน์ ร.ร.เทศบาล ๕,เครื่องคอมพิวเตอร์งานศึกษาไม่ก าหนด 
ระดับ,เครื่องคอมพิวเตอร์งานโรงเรียน,เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ร.ร. เทศบาล ๕ 
(ส านักการศึกษา) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน ๒๒ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 

มติที่ประชุม  สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนีอนุมัติกันเงินต่อสภำเทศบำลกรณีไม่ก่อหนี้
ผูกพัน (ค่ำเครื่องปรับอำกำศ ร.ร.เทศบำล๔,เครื่องพิมพ์ส ำเนำระบบดิจิตอล ร.ร. 
เทศบำล ๕ ,เครื่องโทรทัศน์ ร.ร.เทศบำล ๕,เครื่องคอมพิวเตอร์งำนศึกษำไม่
ก ำหนด ระดับ,เครื่องคอมพิวเตอร์งำนโรงเรียน,เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ร.ร. 
เทศบำล ๕ (ส ำนักกำรศึกษำ) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ ำนวน ๒๒ เสียง      
งดออกเสียง ๑ เสียง 

  ระเบียบวำระที่ ๒๒ เรื่องญัตติขออนุมัติกันเงินต่อสภำเทศบำลกรณีไม่ก่อ
หนี้ผูกพัน (โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรโรงเรียนเทศบำล ๔ (วัดโพธำวำส) ,โครงกำร
ปรับปรุงอำคำรอเนกประสงค์ , โครงกำรปูกระเบื้องพ้ืนห้องเรียนและระเบียงหน้ำ
ห้องเรียนอำคำรประชำนฤมิต ๑, ๒ และ ๓ ) (ส ำนักกำรศึกษำ) 
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นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ระเบยีบวาระที่ ๒๒ เรื่องญัตติขออนุมัติกันเงินต่อสภาเทศบาลกรณีไม่ก่อหนี้
ผูกพัน (โครงการก่อสร้างอาคารโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) ,โครงการ
ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ , โครงการปูกระเบื้องพ้ืนห้องเรียนและระเบียงหน้า
ห้องเรียนอาคารประชานฤมิต ๑, ๒ และ ๓ ) (ส านักการศึกษา) ขอเชิญผู้บริหารอ่าน
รายละเอียดของญัตติครับ 

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 เรียนประธานสภาเทศบาลฯ ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ขอเสนอ
ญัตติกันเงินโดยไม่ก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยมีหลักการและ
เหตุผลดังนี้ 

   หลักกำร 
 ขออนุมัติกัน เงินโดยไม่ก่อหนี้ ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้ 

หมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
ประเภทค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปกำร 
-โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส)  

จ านวน ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสี่ล้านบาทถ้วน)  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธา

วาส) เป็นอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 
๑๓.๕๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๓๖ เมตร หรือพ้ืนที่  ไม่น้อยกว่า ๑,๕๖๐ ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด)  

ประเภทค่ำต่อเติมหรือดัดแปลงอำคำรบ้ำนพัก 
-โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์  จ านวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ 

บาท (สองล้านบาทถ้วน) 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์บริเวณชั้น ๓ โรงเรียน

เทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) ขนาดกว้าง ๑๗.๐๐ ม. ยาว ๓๒.๐๐ ม. หรือพ้ืนที่ ๕๔๔.๐๐ 
ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด)  

-โครงการปูกระเบื้องพ้ืนห้องเรียนและระเบียงหน้าห้องเรียนอาคาร
ประชานฤมิต ๑,๒ และ๓ จ านวน ๑,๑๒๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่น
หกพันบาทถ้วน)  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปูกระเบื้องพ้ืนห้องเรียนและระเบียงหน้าห้องเรียน
อาคารประชานฤมิต ๑,๒ และ ๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
๑,๘๓๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด)  
    เหตุผล 
 ส านักการศึกษา ไม่สามารถด าเนินการและก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายใน
ปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติกันเงินโดยไม่ก่อหนี้
ผูกพัน เพ่ือไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๕ ข้อ ๕๙ (ในกรณีที่มีรายจ่าย



๕๒ 
 

             รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๐ 
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หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้
จ่ายเงินนั้นต่อไปอีกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภา
ท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลา ๑ ปี)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติ ตามนัยข้อ 
๕๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
หมวด ๕ ต่อไป 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดสอบถามบ้างครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม
ครับสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดอนุมัติกันเงินต่อสภาเทศบาลกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน 
(โครงการก่อสร้างอาคารโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) ,โครงการปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ , โครงการปูกระเบื้องพ้ืนห้องเรียนและระเบียงหน้าห้องเรียนอาคาร
ประชานฤมิต ๑, ๒ และ ๓ ) (ส านักการศึกษา) กรุณายกมือครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีอนุมัติกันเงินต่อสภาเทศบาลกรณีไม่ก่อ
หนี้ผูกพัน (โครงการก่อสร้างอาคารโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) ,โครงการ
ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ , โครงการปูกระเบื้องพ้ืนห้องเรียนและระเบียงหน้า
ห้องเรียนอาคารประชานฤมิต ๑, ๒ และ ๓ ) (ส านักการศึกษา) ด้วยคะแนนเสียงเอก
ฉันท ์จ านวน ๒๒ เสียง งดออก เสียง ๑ เสียง 

มติที่ประชุม  สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนีอนุมัติกันเงินต่อสภำเทศบำลกรณีไม่ก่อหนี้
ผูกพัน (โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรโรงเรียนเทศบำล ๔ (วัดโพธำวำส) ,โครงกำร
ปรับปรุงอำคำรอเนกประสงค์ , โครงกำรปูกระเบื้องพ้ืนห้องเรียนและระเบียงหน้ำ
ห้องเรียนอำคำรประชำนฤมิต ๑, ๒ และ ๓ ) (ส ำนักกำรศึกษำ) ด้วยคะแนนเสียง
เอกฉันท ์จ ำนวน ๒๒ เสียง งดออก เสียง ๑ เสียง 

  ระเบียบวำระที่ ๒๓ เรื่องญัตติขออนุมัติขยำยเวลำเบิกจ่ำยเงินกรณีมิได้
ก่อหนี้ผูกพัน (ค่ำจัดซื้อรถบดล้อยำงชนิด ๙ ล้อ ) (ส ำนักกำรคลัง) 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญท่านนายกฯครับ 
 

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 เรียนประธานสภาเทศบาลฯ ด้วยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ขอเสนอญัตติ
ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ขอเสนอญัตติขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณี
มิได้ ก่อหนี้ผูกพัน  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยมีหลักการและเหตุผล 
ดังนี้ 
 

หลักการ 

 ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยมี
รายละเอียดดังนี้  



๕๓ 
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ส านักการช่าง 

ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะ 
1. รถบดล้อยาง ชนิด 9 ล้อ มีน  าหนักใช้งานไม่น้อยกว่า 8 ตัน 

จ านวน 1 คัน  
มีรายละเอียด ดังนี  

 1.  เครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ   
   2.  แรงม้าไม่น้อยกว่า 80 แรงม้า 
  3.  น้ าหนักใช้งานไม่น้อยกว่า 8 ตัน 
  4.  รถบดล้อยาง ชนิด 9 ล้อ 
  5.  ความยาวตัวรถไม่น้อยกว่า 4,200 มิลลิเมตร 
  6.  ความกว้างตัวรถไม่น้อยกว่า 1,700 มิลลิเมตร 
  7.  ความสูงตัวรถไม่เกิน 3,500 มิลลิเมตร 
  8.  รัศมีวงเลี้ยวไม่เกิน 9,000 มิลลิเมตร 
  9.  ระบบบังคับเลี้ยวแบบไฮโดรลิคเพาเวอร์ 
  10.อุปกรณ์อ่ืน ๆ นอกเหนือที่ก าหนดตามมาตรฐานผู้ผลิต เป็นเงิน 
3,500,000.- บาท 
(สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
 

เหตุผล 
   
 

 ส านักการคลัง  ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ  2560 
เนื่องจากรอการพิจารณาหนังสืออุทธรณ์ที่เทศบาลส่งไปให้จังหวัดพิจารณา จึงขอ
อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน เพ่ือจ่ายในปีงบประมาณ  2561  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547  
แก้ไขเพ่ิมเติม   (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 หมวด 5 ข้อ 59  วรรคสอง   (ในกรณีที่มี
รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็น
จะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน
ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี  หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่งให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้
ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นหรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ
ดังกล่าวที่ท าให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภา
ท้องถิ่นแล้วแต่กรณี) 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติตามนัย   
ข้อ  59 วรรคสอง  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก



๕๔ 
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จ่ายเงิน การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน และการ  ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.2558   ต่อไป 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดสอบถามบ้างครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม
ครับสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
(ค่าจัดซื้อรถบดล้อยางชนิด ๙ ล้อ ) (ส านักการคลัง) กรุณายกมือครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีมิได้ก่อ
หนี้ผูกพัน (ค่าจัดซื้อรถบดล้อยางชนิด ๙ ล้อ ) (ส านักการคลัง) ) ด้วยคะแนนเสียง
เอกฉันท์ จ านวน ๒๒เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 

มติที่ประชุม  สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนีอนุมัติขยำยเวลำเบิกจ่ำยเงินกรณีมิได้ก่อ
หนี้ผูกพัน (ค่ำจัดซื้อรถบดล้อยำงชนิด ๙ ล้อ ) (ส ำนักกำรคลัง) ) ด้วยคะแนน
เสียงเอกฉันท ์จ ำนวน ๒๒เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 

  ระเบียบวำระที่ ๒๔ เรื่องญัตติขออนุมัติขยำยเวลำเบิกจ่ำยเงินกรณีมิ
ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน (ก่อสร้ำงทำงเท้ำพร้อมเส้นทำงจักรยำนถนนสำยปำกน้ ำ ตั้งแต่
แยกป่ำไม้ไปทำงสะพำนศรีสุรำษฎร์)  (ส ำนักกำรคลัง)  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ระเบียบวาระที่ ๒๔ เรื่องญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีมิไม่ได้
ก่อหนี้ผูกพัน (ก่อสร้างทางเท้าพร้อมเส้นทางจักรยานถนนสายปากน้ า ตั้งแต่แยกป่า
ไม้ไปทางสะพานศรีสุราษฎร์)  (ส านักการคลัง) ขอเชิญท่านนายกฯอ่านรายละเอียด
ของญัตตคิรับ 

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 เรียนประธานสภาเทศบาลฯ ด้วยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ขอเสนอญัตติ
ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ขอเสนอญัตติขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณี
มิได้ก่อหนี้ผูกพัน  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยมีหลักการและเหตุผล 
ดังนี้ 
 

หลักการ 

 ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้  

ส านักการช่าง 
          ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
1.  ก่อสร้างทางเท้าพร้อมเส้นทางจักรยานถนนสายปากน  า ตั งแต่

แยกป่าไม้ไปทาง  
สะพานศรีสุราษฎร์ โดยท าการ  

- ก่อสร้างทางเท้าถนนสายปากน้ า ทั้ง 2 ข้าง ตั้งแต่แยกป่าไม้
ไปทางสะพาน  



๕๕ 
 

             รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๐ 
           วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสรุาษฎร์ธาน ี

ศรีสุราษฎร์ลักษณะเป็น ทางเท้าปูกระเบื้องพิมพ์ลาย ขนาด 0.40x0.40 เมตร หนา 
0.035 เมตร กว้าง 2.00 เมตร   ความยาวไม่น้อยกว่า 4,860  เมตร หรือพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 9,120 ตารางเมตร  

- ก่อสร้างเส้นทางจักรยาน ผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต หนา 
0.05 เมตร กว้าง  

2.50 เมตร ยาว 4,860 เมตร หรือพ้ืนที่พร้อมบ่อพักไม่น้อยกว่า 12,150 ตาราง
เมตร  (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด)  เป็นเงิน 44,562,000.-
บาท (สี่สิบสี่ล้านห้าแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
 

เหตุผล 
   
 

 ส านักการคลัง  ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ  2560  
เนื่องจาก รอการพิจารณาหนังสืออุทธรณ์ที่เทศบาลส่งไปให้จังหวัดพิจารณา จึงขอ
อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีมิได้  ก่อหนี้ผูกพัน เพ่ือจ่ายในปีงบประมาณ  
2561 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547  
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 หมวด 5 ข้อ 59 วรรคสอง  (ในกรณีที่มี
รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็น
จะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน
ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี  หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่งให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้
ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นหรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ
ดังกล่าวที่ท าให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภา
ท้องถิ่นแล้วแต่กรณี) 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติตามนัยข้อ  
59 วรรคสอง   แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน และการ  ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.2558   ต่อไป 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ในระเบียบวาระที่ ๒๔ มีท่านผู้ใดที่จะซักถามไหมครับ เชิญครับอาจารย์   
พรเลิศ 

นำยพรเลิศ สุทธิรักษ์  
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ กระผมนายพรเลิศ สุทธิรักษ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ในระเบียบวาระที่ ๒๔ ที่ไม่อาจก็หนี้ผูกพันได้
ทันในปีงบประมาณปี ๒๕๖๐ เนื่องจากการพิจารณาหนังสืออุทธรณ์ที่เทศบาลส่งให้
จังหวัดพิจารณาไม่ทัน อยากทราบว่าหนังสือนั้นเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เชิญครับท่านนายกฯ 



๕๖ 
 

             รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๐ 
           วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสรุาษฎร์ธาน ี

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 เป็นหนังสือเกี่ยวกับเรื่องคณะกรรมการกลางได้พิจารณาเรื่องคุณสมบัติของ
เขาไม่ครบ แล้วได้ตัดสิทธิเขาไป เขาได้อุทธรณ์ครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดสอบถามบ้างครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม
ครับสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีมิไม่ได้ก่อหนี้
ผูกพัน (ก่อสร้างทางเท้าพร้อมเส้นทางจักรยานถนนสายปากน้ า ตั้งแต่แยกป่าไม้ไป
ทางสะพานศรีสุราษฎร์)  (ส านักการคลัง) กรุณายกมือครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีมิไม่ได้
ก่อหนี้ผูกพัน (ก่อสร้างทางเท้าพร้อมเส้นทางจักรยานถนนสายปากน้ า ตั้งแต่แยกป่า
ไม้ไปทางสะพานศรีสุราษฎร์)  (ส านักการคลัง) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน 
๒๒เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 

มติที่ประชุม  สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนีอนุมัติขยำยเวลำเบิกจ่ำยเงินกรณีมิไม่ได้ก่อ
หนี้ผูกพัน (ก่อสร้ำงทำงเท้ำพร้อมเส้นทำงจักรยำนถนนสำยปำกน้ ำ ตั้งแต่แยกป่ำ
ไม้ไปทำงสะพำนศรีสุรำษฎร์) (ส ำนักกำรคลัง) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ ำนวน 
๒๒เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 

  ระเบียบวำระที่ ๒๕ เรื่องญัตติขออนุมัติขยำยเวลำเบิกจ่ำยเงินกรณีไม่ได้
ก่อหนี้ผูกพัน(โครงกำรตกแต่งประดับไฟฟ้ำบริเวณสะพำนข้ำมแม่น้ ำตำปี                      
(ส ำนักกำรช่ำง) 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญท่านนายกฯครับ 

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 เรียนประธานสภาเทศบาลฯ ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ขอเสนอ
ญัตติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โดย
มีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักกำร 
 ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน  หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๙  ดังนี้ 
  ส ำนักกำรช่ำง 
หมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
  ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค 
  โครงกำรตกแต่งประดับไฟบริเวณสะพำนข้ำมแม่น้ ำตำปี 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟประดับบริเวณสะพานข้ามแม่น้ าตาปี   
 จ านวน  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  มีรายละเอียด  ดังนี้ 

1. ชุดไฟ  LED  Full  Color  Tube  Light  ยาว  ๑  เมตร  จ านวนไม่น้อยกว่า  ๓๔๐  ชุด 
2. ชุดไฟ  LED  Mini  Pixel  Light  จ านวนไม่น้อยกว่า  ๖,๐๕๘  ชุด 
3. ชุดไฟ  LED  DMX  ๕๑๒  Line  Control  Liner  Washer  ยาว  ๑ m  จ านวนไม่

น้อยกว่า   ๒๒๐  ชุด 



๕๗ 
 

             รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๐ 
           วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสรุาษฎร์ธาน ี

4. อุปกรณ์ควบคุม  Main  SD  Card  Controller  จ านวนไม่น้อยกว่า  ๓  ชุด 
5. ตัวส่งสัญญาณหลัก  Sub  SD  Card  Controller  จ านวนไม่น้อยกว่า  ๒๐  ชุด 
6. ตัวส่งสัญญาณรอง  ๑ in ๘ out  Distributor  จ านวนไม่น้อยกว่า  ๒๐  ชุด 
7. ตัวรับสัญญาณ  Led  Signal  Receiver  จ านวนไม่น้อยกว่า  ๑๕๒  ชุด 
8. อุปกรณ์จ่ายไฟ  Power  Supply  ๒๔  Vdc/๓๐๐ W  จ านวนไม่น้อยกว่า  ๑๐๘  ตัว 
9. สปอร์ตไลท์ ชนิด  LED  สีเหลือง ขนาดไม่น้อยกว่า  ๕๐  วัตต์  จ านวนไม่น้อยกว่า                  

๒๒  ตัว   
10. Computer  พร้อมอุปกรณ์  จ านวน  ๑  ชุด 
11. งานโครงสร้างเหล็กจับยึดอุปกรณ์ไฟประดับ  จ านวน  ๑  งาน 
12. ระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า (หม้อแปลงไฟฟ้า)  จ านวน  ๑  ลูก 

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
๒๕๕๙-๒๕๖๑)  หน้า  ๑๖๖  ข้อ  ๗ 

    เหตุผล 

 ส่วนการโยธา ส านักการช่าง ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  เนื่องจากโครงการดังกล่าวข้างต้นได้มีปัญหาในเรื่อง
ของโครงสร้างยึดไฟประดับสะพาน เพราะมีลักษณะ การก่อสร้างของโครงสร้างเหล็ก
ประกอบมีความสูง  ๑๗.๐๐ ม. ซึ่ งถ้างานก่อสร้างมีความสูงขนาดดังกล่าว 
จ าเป็นต้องมีการออกแบบตามกฎหมายโดยวิศวกรและผ่านการรับรองโครงสร้าง  
เพ่ือให้ถูกต้องสมบูรณ์เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมาย  เพ่ือให้มีความมั่นคงแข็งแรง
และไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างสะพาน  ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดท ารูปแบบ
รายการกอ่สร้างของโครงการดังกล่าว     
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล พิจารณาอนุมัติขยายเวลา
เบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๕๙ จ านวน ๑ โครงการ เป็นเงิน  
๑๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท เพ่ือจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๕ ข้อ ๕๙ วรรคสอง 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

         มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดสงสัยสามารถสอบถามได้ ระเบียบวาระที่ 
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นำยพรเลิศ สุทธิรักษ ์                  
สมำชิกสภำเทศบำลฯ                                                                                

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพครับ กระผมอ่านเหตุผลในญัตตินี้
บอกว่ามีปัญหาในเรื่องของโครงสร้างสะพาน อาจจะรับน้ าหนักไม่ได้ ต้องมีแบบของ
วิศวะกรโครงสร้างให้สมบูรณ์เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมาย  จริงๆแล้วเรื่องการ
ก่อสร้างสะพานและประดับไฟตรงนี้ ผมมีความเห็นส่วนตัวอยากให้นายกท าแบบ
สะพานข้ามแม่น้ าแควท าโครงสร้างเหมือนสะพานรถไฟเพ่ือเป็นการระลึก
สงครามโลกครั้งที่ ๒ ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีว่าญี่ปุ่นได้เคยวางระเบิดแล้วอยู่ใจ
กลางเมืองด้วย น่าจะเป็นจุดหนึ่งที่เป็นแลนด์มาร์คของเทศบาลเรา ถ้าสร้างก็สามารถ



๕๘ 
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ดึงดูดนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่จะมาท่องเที่ยวได้อีก และสามารถพักค้างคืนในจังหวัด    
สุราษฎร์ธานีได้อีก ถ้าหากเราท าสวยๆแล้วแก้ไขใหม่ รวมทั้งประดับไฟสวยๆ น่าจะ
เป็นแลนด์มาร์คอีกจุดหนึ่ง ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนอกจากท่าปลาวาฬ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลฯได้ให้ข้อเสนอแนะ ขอเชิญนายรักพงษ์ แซ่ตั้ง 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

นำยรักพงษ์ แซ่ตั้ง 
 สมำชิกสภำเทศบำลฯ 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ กระผมนายรักพงษ์ แซ่ตั้ง สมาชิก
สภาเทศบาลนครสุ ราษฎร์ธานี  ระเบี ยบวาระที่  ๒๕  เรื่องไฟฟ้าที่ สะพาน
ศาลหลักเมือง เรียนท่านประธานว่าอยากจะถามบริหารว่าจุดสรุปของเรื่องนี้อนาคต
จะเป็นอย่างไร เพราะว่าในเรื่องของงบประมาณที่เราได้จ่ายให้กับโครงการนี้ เป็น
ระยะเวลาหลายปีแล้ว ซึ่งดูจากหลักการเหตุก็ยังไม่สามารถสรุปในเรื่องของเนื้องาน
ได้ ที่เรากันเงิน พอกันไปแล้วผมก็ เรียนท่านประธานว่าอยากให้ท่านนายกว่าจะท า
อย่างไร เพราะว่าจากท่ีเราดูจากหลักการและเหตุผลแล้ว เมื่อมีการออกแบโครงสร้าง
ของสะพาน โครงสร้างที่เราจะติดอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมด หลังจากที่ได้มีการออกแบบ
คราวๆก็ไม่มีวิศวะกรคนไหนรับรองเรื่องน้ าหนักว่าออกแบบมาในลักษณะนี้แล้ว 
สะพานจะรับน้ าหนักได้หรือไม่ได้ เป็นเรื่องที่รื้อรัง ผมก็อยากจะวิงวอนว่าถ้าหากว่า
ในส่วนตรงนี้ผมคิดว่าเราก็มีวิศวะกรที่เป็นเจ้าหน้าที่หลายคน ถ้าหากว่าออกแบบไป
แล้ว ค านวณดูว่าสะพานรับน้ าหนักได้หรือ รูปแบบจะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหน ซึ่ง
ถ้าหากเรายังปล่อยไว้อย่างนี้ ผมว่าถ้าเรากันไปกันมาก็ไม่รู้ว่าจะออกไปในรูปแบบ
ไหน ก็เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯฝากถึงท่านนายกฯด้วยว่าท าอย่างไรให้
โครงการนี้ส าเร็จสักที งบประมาณก็เอาไปตั้งไว้ตรงนั้นยังไม่ได้ใช้ยังไม่ไปไหน แต่ว่า
ท าอย่างไรให้มีผู้รับผิดชอบในส่วนตรงนี้ได้ ผมก็ต้องเห็นด้วยกับโครงการนี้เพราะเป็น
เรื่องที่ดีเป็นการปรับภูมิทัศน์ของสะพานจะได้ดูดี ดึงดูดนักท่องเที่ยวในส่วนตรงนี้
ต้องฝากถึงท่านประธานถึงท่านนายกว่าหาคนที่ต้องรับผิดชอบในเรื่องของการรับรอง
เรื่องของแบบ ผมว่างานนี้ไม่รู้ใครเป็นผู้ออกแบบฝ่ายช่างเรา ผมคิดว่าต้องออกแบบ
เองนะครับ มีวิศวะกรออกแบบเอง มีสถาปนิกเองแล้วสามารถด าเนินการโครงการนี้
ไปได ้ถ้าหากเป็นลักษณะนี้ผมว่าโครงการนี้คงจะไม่เกิดแน่นอน 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสอบบ้างครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 
(โครงการตกแต่งประดับไฟฟ้าบริเวณสะพานข้ามแม่น้ าตาปี  (ส านักการช่าง)                   
กรุณายกมือครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไม่ได้ก่อ
หนี้ผูกพัน (โครงการตกแต่งประดับไฟฟ้าบริเวณสะพานข้ามแม่น้ าตาปี  (ส านักการ
ช่าง) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน ๒๒ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง   

 
มติที่ประชุม 

 . 
 สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนีอนุมัติขยำยเวลำเบิกจ่ำยเงินกรณีไม่ได้ก่อ
หนี้ผูกพัน (โครงกำรตกแต่งประดับไฟฟ้ำบริเวณสะพำนข้ำมแม่น้ ำตำปี (ส ำนัก
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กำรช่ำง) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ ำนวน ๒๒ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง   

    ระเบียบวำระท่ี ๒๖ เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ำยเงินสะสมเพื่อเป็นค่ำก่อสร้ำง
ท่อระบำยน้ ำและผิวจรำจร ถนนฝั่งในบำง (ส ำนักกำรช่ำง) 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

            ระเบียบวาระที่ ๒๖ เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าก่อสร้าง               
ท่อระบายน้ าและผิวจราจร ถนนฝั่งในบาง (ส านักการช่าง)  ขอเชิญผู้บริหาร                       
อ่านรายละเอียดของญัตติครับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

  ด้วยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือ
เป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนฝั่งในบาง 

หลักกำร 
 ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม  จ านวน  ๑๔,๐๐๐ ,๐๐๐  บาท   ส าหรับส านักการช่าง                                 
ส่วนช่างสุขาภิบาล  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทท่อระบายน้ า                    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล.  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ๑.๐๐  เมตร 
ความยาวไม่น้อยกว่า  ๑,๕๖๐.๐๐ เมตร  และผิวจราจรแบบ ค.ส.ล.  หนา  ๐.๑๕  
เมตร  กว้างเฉลี่ย  ๑๐.๐๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๗๘๐.๐๐ เมตร  หรือมีพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า  ๗,๘๐๐.๐๐  ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล
ก าหนด)   

เหตุผล 

 ถนนฝั่งในบาง สภาพพ้ืนที่ปัจจุบันมีอาคารบ้านเรือนประชาชนก่อสร้างอยู่
หนาแน่นเต็มพ้ืนที่  ผิวจราจรเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กประกอบกับถนนดังกล่าว
ไม่มีระบบระบายน้ าสาธารณประโยชน์  การระบายน้ าจะอาศัยผิวจราจรเป็นเส้นทาง
การระบายน้ า ซึ่งหากมีการขยายผิวจราจรจะท าให้สะดวกต่อการสัญจรของ
ประชาชน  รวมทั้งพ้ืนที่ว่างบริเวณด้านหลังอาคารท าให้เมื่อฝนตกหนักน้ าฝนจะไหล
รวมกับน้ าทิ้งจากอาคารบ้านเรือนเกิดน้ าท่วมขังบนผิวจราจร บางส่วนจะไหลลงที่
ว่างด้านหลังอาคารเกิดการสะสมเป็นน้ าเสียเป็นแหล่งเพาะและแพร่พันธุ์ของโรคและ
พาหะโรคต่างๆ  สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณนี้และที่สัญจรผ่านไป
มา  การก่อสร้างตามโครงการนี้จึงมีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของประชาชนที่จะ
สามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นและเป็นการอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนโดยทั่วไปได้เป็นอย่างดี  แต่เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการ
นี้ไว้  และไม่สามารถโอนเงินงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ได้  ดังนั้น  จึงขอ
อนุมัติสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  จ่ายเงินสะสมของเทศบาลเพ่ือใช้ เป็นค่า
ก่อสร้างโครงการดังกล่าว จ านวน  ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสี่ล้านบาทถ้วน) 

 ขณะนี้ฐานะการคลังมียอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้จ่ายได้  ณ วันที่    
๓๑  สิงหาคม  ๒๕๖๐  เป็นเงิน ๒๗๔,๒๗๖,๗๙๗.๘๓ บาท 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  พิจารณา
อนุมัติจ่ายเงินสะสม จ านวน ๑๔,๐๐๐,๐๐๐  บาท ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย  
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ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ.  ๒๕๕๘ ข้อ ๘๙ ต่อไป       

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านสอบถามบ้างครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม
ครับ สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าก่อสร้างท่อระบาย
น้ าและผิวจราจร ถนนฝั่งในบาง (ส านักการช่าง) กรุณายกมือครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าก่อสร้าง
ท่อระบายน้ าและผิวจราจร ถนนฝั่งในบาง (ส านักการช่าง) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ 
จ านวน ๒๒ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

มติที่ประชุม  สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนีอนุมัติจ่ำยเงินสะสมเพื่อเป็นค่ำก่อสร้ำงท่อ
ระบำยน้ ำและผิวจรำจร ถนนฝั่งในบำง (ส ำนักกำรช่ำง) ด้วยคะแนนเสียงเอก
ฉันท ์จ ำนวน ๒๒ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  ระเบียบวำระท่ี ๒๗ เรื่องอ่ืนๆ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เชิญครับคุณทิวา 

นำยทิวำ กุฏอินทร์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายทิวา กุฏอินทร์ สมาชิกสภา
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ ผมอยากจะให้ทางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ที่ไป
เขียนป้ายห้ามทิ้งขยะ ปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท แต่ที่ผมทราบมา เวลาเทศกิจจับมา
ปรับแค่ ๒๐๐ บาท ก็จะทิ้งกันแบบนี้แหละครับไม่สิ้นสุด ไม่ว่าจะใต้สะพาน ป่ารก 
ผมเลยอยากให้ปรับหนักๆครับปรับสูงสุดไปเลย อย่ามาปรับ ๒๐๐ บาทเลยครับ แล้ว
พอเจอคนรู้จักก็ไม่ปรับอีกไว้คราวหลัง แล้วต่อไปใครจะท างานละครับ ต้องเอาจริง
เอาจังครับ บ้านเมืองจะได้สะอาด ขอบคุณครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญคุณจรวย คงท่าเรือ สมาชิกสภาเทศบาลฯครับ 

นำยจรวย คงท่ำเรือ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายจรวย คงท่าเรือ สมาชิกสภา
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ ผมขอฝากตั้งแต่สี่แยกแสงเพชรถึงค่ายวิภาวดีรังสิต 
ขอให้ท่านช่วยล้างท่อระบายน้ าให้ด้วยครับ ฝนตกน้ าก็ท่วมเร็วเพราะว่าท่อตันแล้ว
ครับ ขอบคุณครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

  ขอเชิญนายพรเลิศ สุทธิรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ครับ 

นำยพรเลิศ สุทธิรักษ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายพรเลิศ สุทธิรักษ์ สมาชิกสภา
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ ท่านประธานครับกระผมเดินทางจากบ้านมายัง
เทศบาลใช้เวลาครึ่งชั่วโมง รถติดครับตั้งแต่ถนนศรีวิชัยมาถนนตลาดใหม่ ท่านนายกฯ      
มีนโยบายที่จะแก้ไขปัญหารถติดยังไง ผมก็จะเสนอว่าท าสะพานข้ามแยก หรือขุด
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อุโมงค์ครับ จะได้เป็นจังหวัดที่ ๒ ในภาคใต้ที่มีอุโมงค์หรือสะพานข้ามแยกครับ 
ขอบคุณครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เชิญคุณสันติครับ 

นำยสันติ นุ้ยเมือง 
รองประธำนสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายสันติ นุ้ยเมือง สมาชิกสภา
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ กระผมขอเสริมจากของอาจารย์พรเลิศนะครับ 
เกี่ยวกับการจราจรบนสะพานข้ามแม่น้ าตาปีตรงศาลหลักเมืองครับ ช่วงนี้ผมอยู่ฝั่ง   
ในบางบ่อย พอจะมีวิธีการไหมที่จะให้รถที่มาจากฝั่งบางใบไม้ข้ามสะพานแล้วเลี้ยว
ซ้ายได้สะดวก พอจะขึ้นป้ายได้ไหมว่าให้รถชิดขวาเพ่ือเปิดเลนให้รถเลี้ยวซ้ายได้
สะดวก พอจะนึกภาพออกใช่ไหมครับ เพราะรถมักจะจอดคล่อมเลนท าให้รถติดยาว
ระบายรถเลี้ยวซ้ายได้ยาก หรือจะขยายเลนเอาฟุตบาทออกแล้วท าสะพานเหล็กเสริม
ด้านข้างส าหรับทางเดิน โดยให้ทางส านักการช่างรับผิดชอบ แต่พอเกี่ยวกับช่างก็จะ
เรื่องใหญ่อีก เรื่องนี้ส าคัญครับฝากด้วยนะครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เชิญครับคุณไพโรจน์  

นำยไพโรจน์ อภินิเวศ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายไพโรจน์ อภินิเวศ สมาชิกสภา
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ ผมขอเรียนไปถึงท่านนายกฯเรื่องที่เคยขอให้ท าราว
สะพานบริเวณตรงข้ามโรงแรมดังงา ขอให้ท่านนายกฯเร่งท าด้วยนะครับ ขอบคุณ
ครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ยังมีใครที่จะฝากเรื่องหรือซักถามอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุม 

ปิดกำรประชุมเวลำ๑๖.๐๐ น.  

 
                      (ลงชื่อ) สุริยะ แช่มศรีรัตน์    ผู้จดบันทึกการประชุม 
       (นายสุริยะ แช่มศรีรัตน์) 
       เลขานุการสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
ได้ตรวจรายงานการประชุมฯ แล้ว ถูกต้อง 
 
 (ลงชื่อ) สุเมธ ประเสริฐสิริพงศ์  ประธานกรรมการ    
   (นายสุเมธ ประเสริฐสิริพงศ์)  
 
(ลงชื่อ) นพดล ประเสริฐ กรรมการ  
    (นายนพดล ประเสริฐ) 
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(ลงชื่อ) สากล เพชรมีศรี กรรมการ  
    (นายสากล เพชรมีศรี) 
 
(ลงชื่อ) ไพโรจน์ อภินิเวศ กรรมการ  
   (นายไพโรจน์ อภินิเวศ) 
 
(ลงชื่อ) มนัสวี แซ่เตี้ยว กรรมการ  
    (นายมนัสวี แซ่เตี้ยว) 
 
 
 
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๐          
ได้มีมติรับรองแล้ว  ในการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที ่๑ ประจ าปี ๒๕๖๐        
เมื่อวันที่ ๒๗  เดือนธันวาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ 
 
 
   ลงชื่อ     ประเสริฐ ทับทิมทอง   ประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
                 (นายประเสริฐ ทับทิมทอง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิระพงศ ์ตรวจ 
จิราภรณ์ ทาน 

 สุภาภรณ์ พิมพ์ 
 


